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สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน วนันีม้าพบกนัอีกครัง้ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่าน
มา เราได้มีการพบปะพูดคยุกนัหลายครัง้แล้ว อยากจะกราบเรียนทุกคนท่ีกรุณาฟังมาโดยตลอด ขอความ
กรุณาช่วยชีแ้จงเพิ่มเตมิให้กบัผู้ ท่ีไมไ่ด้ฟังด้วย จะได้ทําความเข้าใจด้วยกนั ก้าวหน้าเดนิขบัเคลือ่นประเทศไป
ด้วยกนั 

วนันีก้วา่ 2 เดือน ท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ วนันีส้ถานการณ์
โดยรวม ทัง้ด้านการเมืองและชีวิตความเป็นอยูข่องพอ่แมพ่ี่น้องชาวไทย มีความสงบเรียบร้อยดี  มีรอยยิม้อยู่
ในพืน้ท่ีทุกพืน้ท่ี ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเร่ืองของการทํามาหากินอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเรามอง
ย้อนกลบัไปก่อนวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 นัน้  

พวกเราคงยังจําได้ว่ามีเหตุการณ์ความวุ่นวายต่าง ๆ เกิดขึน้มากมาย ความขัดแย้ง การชุมนุม 
ประชาชนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสขุ  มีการใช้ความรุนแรง มีการใช้อาวธุสงครามตอ่กนั ประชาชนผู้
บริสทุธิได้รับบาดเจ็บ และเ์ สียชีวิตเป็นจํานวนมากพอสมควร มีการละเมิดสิทธิมนษุยชนอย่างกว้างขวาง มี
การใช้ส่ือสร้างความเกลียดชงัระหวา่งคนไทยด้วยกนั เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการเมืองและทางด้านอ่ืน ๆ ทําให้
ทรัพย์สินประชาชนเสียหาย เศรษฐกิจของประเทศประสบปัญหา มีเร่ืองความโปร่งใส และไม่โปร่งใส การ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ในภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีร้ายแรง รัฐบาลไม่สามารถให้การบริการประชาชนในเร่ืองพืน้ฐาน
ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ี และประเทศสุ่มเส่ียงต่อการเข้าสู่สภาวะรัฐล้มเหลว หรืออาจจะเกิดการจลาจล และ
สงครามกลางเมืองได้ตลอดเวลา  

สิ่งเหลา่นัน้ อยู่กบัพวกเรามาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี มาแล้ว  ตัง้แตปี่ 2549 และก่อนหน้านัน้อีก 
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้นัน้ มาจากหลายประการด้วยกนั ประเด็นสําคญัคือในเร่ืองของการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
การขาดคุณธรรม จริยธรรม ความขัดแย้งทางด้านความคิด อุดมการณ์ทางด้านการเมืองท่ีแตกต่างกัน
ออกไป และอ่ืน ๆ เร่ืองเหลา่นีพ่ี้น้องทกุท่านคงทราบดี เราจะมาช่วยกนัแก้ไขการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเรียนไป
แล้วว่ามีการฝังรากลกึมาเป็นเวลานานหลายปี เราต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด ในการท่ีจะแก้ไข โดย
อาศยัความตัง้ใจท่ีแน่วแน่ ความร่วมแรงร่วมใจ จากพ่ีน้องประชาชนคนไทยทกุท่านทกุภาคสว่น ท่ีจะมุ่งมัน่
ทุ่มเทเพ่ือให้ประเทศของเรากลบัมาเป็นประเทศท่ีน่าอยู ่ประชาชนมีความสขุ มีระบบการเมืองการปกครองท่ี
เป็นประชาธิปไตยโดยสมบรูณ์ เอือ้ประโยชน์ตอ่ทกุกลุม่ทกุฝ่ายอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม  
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การดําเนินงานของ คสช. ปัจจุบันอย่ในระยะที่ ู 2 ตาม road map คือการประกาศใช้
รัฐธรรมนญช่ัวคราวและการเดนิหน้าการปฏิรปประเทศ ู ู ซึง่มีประเดน็หลายประเดน็ด้วยกนัท่ีจะเรียนให้
พ่ีน้องประชาชนทราบ  ดงันี ้

เร่ืองอํานาจตามรัฐธรรมนญช่ัวคราวู   คสช. ยืนยันว่า เราไม่ได้มุ่งหวังจะใช้อํานาจเพ่ือ
ผลประโยชน์ เราต้องการใช้เพ่ือให้การปฏิรูปดําเนินตอ่ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสมัฤทธิ จะเห็น์

ได้วา่ในระยะท่ี 1 ท่ีผา่นมา คสช. ใช้อํานาจอยา่งระมดัระวงั โดยใช้เท่าท่ีจําเป็น ไม่ให้กระทบกบัสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน การดําเนินการตา่ง ๆ เป็นไปตามหลกัสิทธิมนษุยชน เคารพศกัดิศรีของความเป็นมนษุย์ และ์

ดําเนินการทกุอยา่งให้เป็นไปตาม road map ท่ีได้วางไว้ และสญัญาไว้กบัพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนไว้ตลอดมา 
การท่ีมีอํานาจของ คสช. อยู่ในบางเร่ือง อาจจะมีความจําในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ เพราะเรามีเวลาจํากดัท่ี
จะต้องเร่งเดนิหน้าปฏิรูปประเทศไทย เพ่ือให้ได้มีการจดัการเลือกตัง้ได้โดยเร็ว 

          เร่ืองการเคล่ือนไหวต่อต้านในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นประเด็นในเวลานี ้คือ เร่ือง
ของมาตรา 112 ขอความกรุณาให้แยกแยะออกจากกันให้ได้ว่าประชาชนทั่วไป เรามีกฎหมายปกติ คือ
กฎหมายหม่ินประมาณ ในสําหรับสถาบนัเรา ซึง่เป็นสถาบนัท่ีเคารพนบัถือ ถือว่าพวกเราต้องดแูลว่าจะทํา
อยา่งไรให้สถาบนันัน้อยูใ่นจดุท่ีเหมาะสม และปลอดภยัจากการท่ีจะนํามาเป็นข้ออ้างเพ่ือจะทําลายกนั 

          สําหรับใครท่ีทําความผิด ใครท่ีไปกล่าวให้ร้าย ใครท่ีไปทําผิดกฎหมายก็ต้องยอมรับว่าตวัเองนัน้ทํา
จริง ถ้าทําไม่จริงก็ลงโทษไม่ได้อยู่แล้ว เพราะกระบวนการมีหลายขัน้ตอนด้วยกัน ตัง้แต่การร้องทุกข์
กล่าวโทษ การพิจารณาของคณะกรรมการว่าจะฟ้องหรือไม่ ก่อนจะส่งอยัการ เม่ือส่งอยัการขึน้ไปแล้ว ก็มี
คณะทํางานของกระทรวงยุติธรรมดูอีกครัง้ ทัง้นีก็้เป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั ท่านทรงเคยรับสัง่ไว้อยูแ่ล้ว  

อย่างไรก็ตาม ยงัมีคนท่ีคอยจะละเมิด คอยท่ีจะไม่เข้าใจ และคอยท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์ในการให้
ร้ายซึ่งกันและกัน ต้องมีการพิสูจน์ทราบว่า ใครทําจริงหรือไม่ ถ้าไม่ทําหรือทําโดยไม่เจตนา ผมคิดว่า
กฎหมายก็มีข้อยกเว้น หรือมีข้อพิจารณาเป็นพิเศษให้อยู่แล้ว ขอความร่วมมือกบัทกุท่านด้วย ชาวต่างชาติ
อาจจะยงัไมเ่ข้าใจสถาบนัพระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ท่านทรงอยูเ่หนือการเมือง อยูเ่หนือทกุอยา่ง อยูท่ี่คน
ท่ีจะทําให้ท่านทรงเส่ือมเสีย อนันีต้้องช่วยกนัระมดัระวงั และสร้างความเข้าใจด้วย 

การปฏิบัติงานของ คสช. ที่ ผ่านมา ถ้าสรุปโดยสัน้ ๆ ช่วงแรกคือช่วงนีป้ระมาณ 3 เดือนท่ีจัด
ระเบียบโดยการใช้การบริหารโดย คสช. ก่อนจะมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ระยะกลาง จะมีรัฐบาลท่ีผมเคยเรียน
ไว้ว่า ประมาณเดือนกนัยายนเราจะต้องมีรัฐบาล ในการท่ีจะเป็นรัฐบาล อาจจะเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะกาล 
แตต้่องมีอํานาจเต็ม ในการบริหารราชการแผ่นดิน อนันีเ้ราต้องนําระยะท่ี 1 มาสูก่ารแก้ปัญหาท่ีต้องใช้เวลา 
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ใช้กฎหมายมากขึน้ และจะต้องนําไปสู่การปฏิรูป และการจัดทํากฎหมายใหม่บ้าง และเตรียมกติกาการ
เลือกตัง้ตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์ 

          เม่ือจบระยะท่ี 2 เราจะสง่ตอ่ให้ระยะยาว คือรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ ผมเรียนไปหลายครัง้แล้ว ใจ
เย็น ๆ เล็กน้อย ถ้าท่านใจร้อนผมก็ใจร้อน จะเร่งรัดต่าง ๆ ให้เร็วขึน้ไปเร่ือย ๆ ผมว่าอันตรายในการท่ีจะ
ทํางาน บางอยา่งต้องแก้ปัญหาใช้เวลามากพอสมควร เพราะเกิดขึน้มาหลาย 10 ปี แล้วบางอยา่ง 

          ประเด็นสําคัญคือ เราต้องไว้วางใจซึ่งกันและกนัระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องคือ
เรียกวา่ผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียกบัเรา คือกบัประเทศชาต ิเพราะ คสช. ถือวา่เราทําเพ่ือประเทศชาต ิไมไ่ด้ทําเพ่ือ
พวกเรา             ทําเพ่ือเราคือคนไทยทกุคน เราไม่ได้หวงัผลประโยชน์ใด ๆ ถ้าทําดีก็แคเ่สมอตวั พวกเรา
ทราบดี ถ้าไม่ทําอะไรก็ปล่อยให้ประเทศล้มเหลวไป เราก็ปล่อยไม่ได้เหมือนกัน เพราะว่าเป็นหน้าท่ี ชีวิต
จิตใจของพวกเราก็เหมือนกบัทกุท่าน รักชาต ิรักแผน่ดนิเหมือนกนั  ฉะนัน้เรามีหน้าท่ีด้านความมัน่คง เราคง
ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนไม่ได้ เราต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันก่อน ถึงจะทําอะไรต่อไปได้ ไม่ใช่จะต้อง
แบบนี ้จะต้องเป็นแบบนัน้ จะต้องเป็นเหมือนวนันัน้ วนันี ้ถ้าคดิแบบนีก็้ทําอะไรไมไ่ด้สกัอยา่ง  

วนันีเ้ราพยายามคิดใหม่ทําใหม่ บางอย่างเป็นปัญหาเก่า บางอย่างเป็นปัญหาใหม่ บางอย่างเป็น
เร่ืองของความขดัแย้ง ซึง่ไม่เคยเกิดขึน้ในประเทศไทย ทกุคนต้องไปย้อนดวู่าเกิดขึน้เพราะอะไร โดยใครบ้าง
ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง มีความจําเป็นท่ีต้องแก้ปัญหาให้ได้ ถ้าทกุคนคิดว่า คสช. ต้องการใช้   อํานาจหรือต้องการ
ผลประโยชน์ คสช. ก็ไมมี่ความจําเป็นท่ีจะต้องจดัตัง้รัฐบาล เราบริหารโดย คสช. แบบระยะแรกไปดจูะดีกว่า   
ไม่ยุ่งยาก แต่เราก็ทําไม่ได้ เพราะต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราไม่ต้องการอํานาจ เราต้องการให้การ
ปฏิรูปดําเนินการไปได้ โดยมีทกุภาคสว่นเข้ามาเก่ียวข้อง ถ้าไม่อย่างนัน้ ถ้าทําไปแล้วท่านก็ไม่รับอีก วนัหน้า
ก็เกิดปัญหา ถ้าใครยงัไม่ร่วมกนัปฏิรูปท่านก็คิดแล้วกนัว่าเม่ือถึงเวลาท่ีเขาทํากนัเสร็จเรียบร้อย แล้วท่านไม่
เข้ามา และวนัหน้าท่านจะมาปฏิเสธความรับผิดชอบวา่ท่านไมรู้่เร่ือง ท่านไมไ่ด้เข้ามา ผมวา่ท่านไปคดิใหม ่

          วนันีเ้ราพยายามทุกอย่างท่ีจะลดความกดดนัทัง้ในและต่างประเทศ แม้จะมีคนบางส่วนไม่พอใจอยู่
บ้าง ผมเข้าใจ ในสว่นท่ียงัต้องการให้มีการเลือกตัง้โดยเร็วอยู่เช่นเดิม ผมไม่เข้าใจว่าไม่รู้สกึอะไรกนัเลยหรือ
ว่า            จากเหตกุารณ์ท่ีผ่านมาในบ้านเมืองของเราว่าอนัตรายแคไ่หน อย่างไร วนันีท้กุประเทศในโลกรบ
กนั ทําไมเราต้องกลบัไปสูแ่บบนัน้อีก วนันีเ้ราต้องเตรียมการอพยพผู้คนอีกมากมาย หลายประเทศมีการสู้รบ 
สงครามการเมือง เราจะกลบัไปสูแ่บบนัน้หรือ จะมาพดูอีกครัง้แล้วกนั 

          สว่นของความพึงพอใจของประชาชน ในห้วง 2 เดือนท่ีผ่านมา เกือบ 3 เดือนนีแ้ล้ว การแก้ปัญหา
ในเร่ืองของความเดือดร้อน อาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ อนันีเ้ราแก้เร่งดว่นเท่านัน้ ระยะยาวยงัทําอะไรได้ไม่
มากนกั เพราะปัญหาสะสมมานาน การแก้ไขปัญหาท่ีเป็นระบบ ยงัไม่มีผลชดัเจนท่ีจะลงมาสู ่แตล่ะกลุม่ แต่
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ละครอบครัว แตล่ะบ้าน ไม่ได้มากนกั มีผลกระทบในวงกว้าง การท่ีเราจะแก้ปัญหา ต้องแก้ปัญหาทกุระดบั 
ต้องมีมาตรการต่าง ๆ เพราะเราเป็นสงัคมท่ีมีคนอยู่มากหลายกลุ่ม หลายหมู่เหล่า ท่ีอยู่ด้วยกัน มีความ
เป็นอยูห่ลายระดบัด้วย  

ฉะนัน้เราต้องแก้ทัง้ทางด้านนโยบาย การปกครอง การบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณท่ี
เหมาะสม ระเบียบข้อบงัคบั กฎหมาย ระบบข้าราชการท่ีจะต้องเอือ้ตอ่การให้การบริการเหลา่นี ้เม่ือเราแก้ทัง้
ระบบได้ก็จะกลบัมาสู่ประชาชนให้มากยิ่งขึน้  วนันีต้้องอดทน เราพยายามแก้ไขปัญหา เราจะแก้ปัญหา
เร่งด่วนให้ จะส่งผลกระทบให้สิ่งท่ีดี ๆ ต่อประชาชนในระยะยาว ถ้าเราเร่งด่วนทําไป ก็ได้วนันี ้แก้วนันี ้วนั
หน้าก็เกิดขึน้มาอีก ทําอยา่งไรจะไมเ่กิดขึน้มาอีก 

          ในสว่นของการทาํงานการบริการให้กับประชาชนจากข้าราชการน่าจะดีขึน้ ถ้าปฏิรูปได้ทกุระบบ 
อย่างท่ีตัง้ใจไว้ต้องใช้เวลาในระยะท่ี 2 ในการท่ีจะจัดระเบียบ วันนีก้ารจัดระเบียบสังคมในเร่ืองต่าง ๆ 
อาจจะทําให้บุคคลบางกลุ่มเดือดร้อนอยู่บ้าง ท่านใดก็ตามท่ีไปเก่ียวข้องกบัการกระทําผิดกฎหมาย ถึงแม้
ท่านจะได้เงินมา ท่านจะได้รายได้มาเลีย้งครอบครัว บตุร ภรรยา แต่ผิดกฎหมาย และไม่ยตุิธรรมกบัคนท่ีไม่
ทําผิดกฎหมาย เขาไมส่ามารถมาหากินได้ ไมส่ามารถจะประกอบสมัมาอาชีวะได้ เจ้าหน้าท่ีทจุริตก็เกือ้กลูซึง่
กันและกัน สมยอมกัน บ้านเมืองไร้ระเบียบ ไร้กฎเกณฑ์ ไม่เรียบร้อย ถ้าเราปล่อยสิ่งต่าง ๆ เหล่านีไ้ว้เกิด
ความไมเ่ป็นธรรม ประชาชนเดือดร้อน คนสว่นน้อยได้ประโยชน์ คนสว่นใหญ่ก็ไม่ได้ประโยชน์ ก็มีผลกระทบ 
มีความขัดแย้งกันเหมือนเดิม เราต้องแก้สิ่งเหล่านีใ้ห้ได้ แก้ท่ีใคร แก้ท่ีเราทัง้ 2 ฝ่าย ทัง้ข้าราชการและ
ประชาชน ต้องใช้ความมีคณุธรรมและจริยธรรมในการจะอยูร่่วมกนั 

          การปฏิรประยะที่ ู 1 ที่ 2 และที่ 3  มีดงันี ้

ระยะที่ 1  คือการเตรียมการ ได้ดําเนินการไปแล้ว ท่ีมีสํานกังานปฏิรูปของ คสช. ท่ีผมกล่าวว่า
ต้องมีการเตรียมการก่อน บางคนบอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรเลย และจะรู้เร่ืองหรือ ทํากนัแค ่3 เดือนจะปฏิรูป
ได้อย่างไร เขาเตรียมการ และจะเข้า  ระยะที่ 2  คือเม่ือมีสภาปฏิรูป ประมาณหลงัจากมีท่ีการแต่งตัง้
คณะรัฐมนตรี แล้วประมาณเดือนกว่า ๆ  เกือบสองเดือน กว่าจะเลือกตัง้ กว่าจะคดัสรรเลือกตัง้ กว่าจะ
เรียบร้อย โปรดเกล้าฯ ลงมาได้สภาปฏิรูปต้องใช้เวลา ถึงจะเร่ิมทํางานได้ 

          ปัจจบุนัผมอยากจะกราบเรียนทกุคนท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ท่ีมีสว่นได้ สว่นเสียกบัประเทศนี ้นกัการเมืองทัง้ใน
อดีต ปัจจุบนั อนาคต ท่านต้องยอมรับก่อนว่าในปัจจุบนับ้านเมืองไทยเรามีปัญหา มีมายาวนานแล้วด้วย 
ระบบประชาธิปไตยท่ีเราว่าดี เลือกตัง้กนัมา ก็มีปัญหาอีกต้องแยกแยะออกจากกนั เอาตวัเองถอยออกมา 
มองปัญหาของตวัเองเก็บไว้ข้างนอกก่อน และมองปัญหาสว่นรวมไว้อีกซีกหนึ่ง ประเทศชาติอยู่ทางด้านซ้าย 
และวิธีการแก้ปัญหาอยูท่างซีกขวา และเราจะช่วยกนันําซ้ายกบัขวามาแก้อยา่งไร ปัญหาหาวิธีทางแก้กนัซะ 
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          เม่ือหาข้อยตุไิด้แล้ว นําตวัเราเข้ามา ถ้านําตวัเราเข้ามาตัง้แตต้่น พอเร่ิมซ้าย พอจะทําขวามา แล้วเรา
จะอยู่ตรงไหน เราจะได้อะไร ก็แก้ไม่ได้อยู่ดี ฉะนัน้ท่านนําตวัของท่านออกมาก่อน ถ้าท่านมาพดูว่าเร่ืองนัน้
เป็นแบบนัน้ เร่ืองนีเ้ป็นแบบนี ้ทําไมท่านไม่แก้ สมยัก่อน ท่านก็แก้ไม่ได้ วันนีถ้ึงได้มี คสช. จะบอกว่านํา
ประชาธิปไตย ต้องการประชาธิปไตยเวลานี ้เวลาก่อนหน้านีมี้ประชาธิปไตย ทําไมท่านไมทํ่า วนันีข้อร้องอยา่
เพิ่งพดู พดูไปก็ไม่เกิดผลดี มีเวลาเป็น 10 ปี ท่านไม่ทํากนั วนันีถ้ึงได้มาช่วยกนัทํา ไม่ใช่ผมทําคนเดียว ท่าน
ต้องมาช่วยผม ไม่ใช่มาเป็นห่วงเร่ืองต่าง ๆ ท่านรู้ปัญหาทกุอย่าง เพราะท่านเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องปัญหามาโดย
ตลอด      แตท่่านแก้ไมไ่ด้ ฉะนัน้การท่ีจะทําให้การเมืองาของเราก้าวหน้า เราต้องนําตวัออกมาก่อน 

          เม่ือไหร่ก็ตามท่ีเราแก้ปัญหาเหลา่นีไ้ด้ แก้กระบวนการได้ แก้วิธีการได้ แก้การบริหารจดัการได้ เราเข้า
มาและให้การบริการตอ่ประชาชน แล้วจะเรียกวา่การปฏิรูปท่ีสําเร็จ แตถ้่าหากทกุคนห่วงว่าออกอะไรมากไป                 
มีกฎหมายมากไป วนัหน้าเราจะอยู่อย่างไร เราจะปกครองได้อย่าง เราจะเข้ามาบริหารได้อย่างไร เราจะมี
ผลประโยชน์ได้อย่างไร ถ้าแบบนีผ้มถือว่าไม่น่าใช้คนไทย คนไทยต้องเอาประเทศชาติมาก่อน พวกผมคิด
แบบนัน้ ใครจะมองอย่างไร ผมไม่ทราบ แต่พวกเราคิดแบบนี ้เพราะเราเป็นทหารของประชาชน หากทกุคน
มองว่าถ้าไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่มีการเลือกตัง้ หรือโดยปัจจบุนั ถ้าหากวนัข้างหน้าต่อไปไม่มีนโยบายเร่ือง
ประชานิยมแล้ว พรรคเราจะไม่ได้คะแนนเสียง ประชาชนจะไม่เลือกพรรคเราเข้ามา ผมว่ามีวิธีการอีกร้อย
แปดพนัเก้าวิธี         ท่ีจะทําให้ประชาชนเลือกท่านเข้ามา ไม่ต้องกลวั ถ้าท่านทําดี มีแตค่นเลือกท่านแน่นอน 
ท่านเสนอแนวทางของท่าน พรรคของท่านใครก็ต้องเลือกท่าน ท่านทําให้ดีแล้วกัน อย่ามาทําให้เกิดความ
วุน่วาย สบัสน เกิดความขดัแย้ง ไมโ่ปร่งใส ผมวา่ใครก็เลือกท่าน อยา่กงัวล  

    การปฏิรปทรัพยากรบุคคลู  เป็นเร่ืองสําคญั เรามีอยู่ในหัวข้อของ 11 เร่ืองอยู่แล้ว การบริหาร
จดัการทกุอยา่งมาด้วยคน ถ้าคนใน 11 เร่ือง ไมไ่ด้เร่ือง ก็ไปไม่ได้อีก เพราะว่าคนคือทรัพยากรสําคญัของทกุ
ประเทศในโลกนี ้แผน่ดนินี ้เกิดขึน้ในประเทศล้วนมาจากคน เพราะว่าคนมีความคิดท่ีแตกตา่ง มีความเช่ือ มี
ทศันคตท่ีิแตกตา่งกนัออกไป ถ้าหากว่าเราปรับคา่นิยมของคนไทย หรือทศันคติตา่ง ๆ ให้กลบัมาเป็นคนไทย
โดยสมบรูณ์ ท่ีมีความน่ารัก ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ถ้อยทีถ้อยอาศยั มีรอยยิม้ ท่ีผมก็ยิม้อยู่ในขณะนี ้พยายาม
ยิม้อยู่ คณุธรรมจริยธรรม รู้จกัหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติเป็น
หลกั ดงัท่ีผมเคยกลา่วไปแล้ว ในเร่ืองคา่นิยมของคนไทยทัง้ 12 ประการ 

           การปลกฝังค่านิยมนี ู้  ต้องปลกูฝังตัง้แตเ่ดก็ ๆ ไมใ่ช่เร่ืองท่ียาก ผู้ใหญ่ต้องทําตวัเป็นตวัอยา่ง คนไทย
โดยธรรมชาติแล้วเป็นคนรักพวกพ้อง รักตวัเอง บางครัง้ก็หลงลืมไป จนดขูาดความเมตตา แต่ถ้าใครจะมา
ทะเลาะเบาะแว้งด้วย ตรงนีเ้ราจะรวมกนัสู้  เป็นมาตัง้แต่อดีต ถ้าอยู่ด้วยกนัก็ทะเลาะกนั ใครจะมารังแกเรา 
เราก็จะรวมสู้กนั น่ีคือคนไทย ไมใ่ช่นิสยัหรืออะไรท่ีเสียหายเป็นสิ่งท่ีดีด้วยซํา้ไป เพียงแตย่ามปกตอิยา่ทะเลา
กนัเลย วนันีท้ะเลาะกนัไม่ได้แล้ว ประเทศมี 2 ร้อยกว่าประเทศ ทัง้โลก ถ้าในชาติเราทะเลาะกันจะไปสู้ อีก
เกือบ 2 ร้อยประเทศเหล่านัน้ได้อย่างไร เราต้องมีความเมตตา ห่วงใยผู้ อ่ืน อย่าเป็นคนเห็นแก่ตวั โกรธแค้น
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ชิงชงัผู้ อ่ืน บางทีไม่รู้จกั ใครเขาบอกว่าคนนีดี้ คนนีไ้ม่ได้ก็ไปรักคนนี ้ไม่รักคนนี ้ทัง้ท่ีไม่รู้จกัเขา หรือไม่ก็ไป
ทุ่มเทให้เขาเพราะเขาอาจจะรักเรา เขาก็ให้นัน้ ให้น่ี ก็ได้ประโยชน์ บางทีก็ลืมไปว่าท่ีเขาให้เราถกูต้องหรือไม ่
เอาเงินจากท่ีไหนมาให้เรา ฉะนัน้ทําให้เกิดการแบ่งกลุ่ม แบ่งพวก แบ่งเรา  ผลประโยชน์ไม่ทัว่ถึง ถ้าจะมา
แจกจ่ายกนั พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงรับสัง่ไว้วา่ อยา่ให้แตป่ลา ให้เบด็ตกปลาเขาด้วย 

          ถ้าหากเราอยากให้ทุกคนรับอย่างทัว่ถึง เราต้องเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน มองในภาพรวมให้เกิดการ
ยอมรับให้มากขึน้ ถ้าเป็นแบบนัน้ สงัคมตอ่ไปก็แหลกเหลว คนดีอยู่ไม่ได้ ทกุคนก็ไปทําความไม่ดีมาทัง้หมด                 
ทัง้ประชาชน ข้าราชการพลเรือน ตํารวจ ทหาร ทศันคตก็ิจะเปล่ียนไป เขาจะยอมรับอิทธิพลนอกระบบ ทําไม่
ดี โกง แต่แบ่งปัน เท่ากบัไปส่งเสริมการทํานอกระบบ ทําผิดกฎหมาย และไปเรียกมาปกป้องซึ่งกนัและกัน 
ทําให้เกิดความขัดแย้ง และทําร้ายซึ่งกันและกันทัง้ด้วยวาจาบ้าง ด้วยกําลังบ้าง ด้วยอาวุธบ้าง ทําให้
บาดเจ็บล้มตาย หรืออย่างน้อยเสียช่ือเสียง สําหรับคนดี ๆ เขาก็หมดกําลงัใจบางคนบอกว่าการเมืองไม่คอ่ย
ดีนัก ไม่อยากเข้ามา ไม่อยากมาเลือกตัง้ ทําไมเป็นแบบนัน้ ทําไมไม่ทําให้เขาคิดว่าการเมืองของเราเป็น
การเมืองท่ีส่งเสริม สร้างสรรค์ทุกคนอยากเข้ามา ไม่มีเงินก็เข้ามาได้ มาให้การบริการมาช่วยเหลือ ถ้าคิด
แบบนีก้ารเมืองเราจะดีขึน้ 

           เร่ืองที่อันตรายที่สุดคือการฉ้อฉล ยุยง ปลุกป่ัน ทุจริตผิดกฎหมาย รักพวกพ้อง และร่วมกัน

ทาํส่ิงไม่ด ีเป็นบ่อเกิดของความวุ่นวาย บ้านเมืองเป็นของศกัดิ์สิทธิ การท่ี์ เราจะให้ผลประโยชน์ตอบแทน
จากสิ่งท่ีเราโกงเขามา ให้พวกนี ้พวกนัน้เป็นการเฉพาะ แต่ส่วนใหญ่นําไปแล้ว ประชาชนก็ได้แต่เพียงส่วน
น้อย อนันีผ้มคิดว่าประชาชนต้องเข้าใจ มองให้กว้างขึน้ เฉล่ียความสขุท่ีเคยได้รับมามากกว่าคนอ่ืน ให้คน
อ่ืนท่ีเขาไม่ได้ด้วย เพราะเขาไม่ใช่พวก ตรงนีเ้ป็นหน้าท่ีของประชาธิปไตยท่ีต้องดูแลคนทุกพวก ทุกฝ่าย 
ถึงแม้จะไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาล เป็นฝ่ายค้านก็ตาม ทกุคนต้องมีสิทธิเท่าเทียมกนั อนันีคื้อเร่ืองของการเมือง เร่ือง
ของระบอบประชาธิปไตยไทย 

           สภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) ครม. สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  ยงัไม่ได้ทํา อยู่ในขัน้ตอนทัง้สิน้            
มีการตอ่ว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ทําไมกลุม่นีม้าก กลุ่มนีน้้อย ก็วนันีไ้ม่ได้มาจากการเลือกตัง้ไม่ใช่หรือ วนันี ้
เราจะแก้ปัญหาการปฏิรูป ไม่ได้มาจากการเลือกตัง้ประชาธิปไตย 100% อยู่แล้ว เราต้องการทําอย่างไรให้
กลไกเดนิไปข้างหน้าได้ เราไมใ่ช่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เราไมใ่ช่นกัการเมือง เราเป็นทหารและเป็น
ข้าราชการ เป็นประชาชนอีกส่วนหนึ่ง ดกู่อนว่าเขาจะมาทําอะไรท่ีเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ อย่าไปดู
บุคคลนี ้บุคคลนัน้           ไม่มีใครดีท่ีสุด ไม่ดีท่ีสุด เอาดีมากกว่าไม่ดี ถ้ามองแต่เร่ืองไม่ได้ไม่ต้องคบใคร
หรอก ไม่ดีมาก ไม่ดีน้อย มองกันไปเร่ือย ๆ เกลียดกันไปเร่ือย ๆ กลายเป็นไม่มีใครสกัคน ฉะนัน้มีดีอยู่คน
เดียวคือตวัเองก็ไมใ่ช่ ผมวา่อยูก่นัไม่ได้ ขอให้ดผูลงานท่ีจะเกิดขึน้ โดยความร่วมมือของท่าน การบริหารของ
เรา สิ่งต่าง ๆ ท่ีเราจะทําจะเป็นสิ่งท่ีประชาธิปไตยท่ีผ่านมาทําไม่ได้ตลอดมา กฎหมายบางอย่างออกไม่ได้
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เป็น 10-20 ปี บางอย่างไม่ทนัสมยั บางอย่างเป็นข้อตกลงท่ีทําไม่ได้ เพราะมีผลประโยชน์เข้าไปเก่ียวข้อง
ทัง้สิน้ ในการบริหารราชการแผน่ดนิตา่ง ๆ ทกุท่านทราบดี ท่านต้องลดเร่ืองเหลา่นีใ้ห้ได้ หรือต้องเลกิ 

          สนช. ท่ีกําหนดมา 200 คน ไม่ใช่ระบบโควต้า ผมไม่อยากให้ใช้คําว่าโควต้า เป็นการให้ทกุพวกทุก
ฝ่ายเสนอช่ือมา ถ้าไม่บอกว่าเสนอมา ถ้าไม่บอกว่าเสนอมา 10 คน 20 คน มาคดัเลือกกนั ก็จะเสนอมาเป็น
พนัคน ผมถึงบอกวา่ตรงนีเ้สนอมา 20 30 40 ทัง้หมดก็มาคดักนั ท่านก็คอยดแูล้วกนัคงไม่ใช้คําว่าโควต้า ให้
เสนอมาเพ่ือพิจารณาได้เท่าไหร่ไมรู้่เป็นเร่ืองของคณะกรรมการท่ีจะต้องพิจารณาในภาพรวม จะมีทหารมาก
น้อยก็เป็นเร่ืองธรรมดา เป็นห้วงท่ีไมป่กต ิถ้าปกตก็ิทะเลาะกนัเหมือนเดมิ  

การทํางานในระยะท่ี 2 ของ เป็นหวัใจสําคญัในการปฏิรูป เพ่ือจะนําไปสู่จดุสดุท้ายคือการมีรัฐบาล
ท่ีถาวร รัฐบาลท่ีมาจากรัฐธรรมนญูฉบบัถาวร ท่ีจะทํา ถ้าตรงกลางเกิดไม่ได้ ตรงปลายก็เกิดไม่ได้ต้องเข้าใจ 
อย่าตําหนิกันมากนัก รอดูกันวันนีย้ังต้องบริหารราชการแบบไม่ปกติอยู่ระยะเวลาหนึ่ง ถ้ามีรัฐบาล มี
รัฐธรรมนญูชัว่คราว มี ครม. ถือวา่เป็นประชาธิปไตยเหมือนกนั แตเ่ป็นประชาธิปไตยแบบไทยบ้างวนันีเ้รานํา
ประชาธิปไตยแบบสากลมามาก อาจจะต้องมีประชาธิปไตยแบบไทยชัว่คราวไปก่อน อย่างไรก็ตามต่างชาต ิ
ก็ยอมรับมากขึน้ของการเดนิสูร่ะยะท่ี 2 ของเราตรงนี ้

          นอกจากการคดัจากคนท่ีมีความรู้ความสามารถแล้ว ความไว้วางใจ และมีองค์ประกอบหลาย ๆ อยา่ง 
จะต้องเร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือจะได้มีการเปิดประชุมสภานิติบญัญัติให้ได้โดยเร็ว เรา
ต้องการให้เกิดความเป็นเอกภาพและตอบสนองภารกิจหลกั คืองานปฏิรูปให้เป็นผลสําเร็จได้ ในระยะเวลา
อนัรวดเร็ว ทกุคนคงจะเข้าใจ ขอร้องเร่ืองกฎหมายท่ีล้าสมยั เป็นอปุสรรคตอ่การบริหารราชการแผ่นดิน การ
บริหารจดัการ ระบบราชการ การศกึษา กฎหมายกระบวนการยตุิธรรม สาธารณสขุ หรือเร่ืองอ่ืน ๆ 11 เร่ือง 
อาจจะมากกวา่ 11 เร่ืองก็ได้ ทัง้หมดก็ต้องไปแก้กนัให้ได้      

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงานหลัก ๆ ของการปรับปรุงกฎหมายหลกั ๆ ท่ีสําคัญทัง้หมดจะต้อง
ดําเนินการอย่างรอบคอบ เพราะถ้าเราออกกฎหมายไปเร็ว ๆ บางครัง้การมีส่วนร่วมอาจจะไม่ครบ ฉะนัน้
สภาปฏิรูปเป็นคนไปหามาต้องแก้ไขอะไรกนับ้าง ตรงนีสํ้าคญั สนช. จะเพียงดําเนินการในเร่ืองการปรับปรุง
กฎหมายเดิมท่ีต้องแก้ไขท่ีต้องเป็นประโยชน์กบัประเทศชาติ สว่นรวมและท่ีเห็นพ้องต้องกนัแล้วออกไม่ได้ ก็
ต้องออกให้ได้โดยเร็ว สว่นใหม ่ๆ ต้องไปคยุกนัเร่ืองปฏิรูป หรือจะเสนอกนัมา 

          ในการปฏิรูปนัน้ ถึงแม้เราจะมีสภาปฏิรูป คดัมาจาก 550 เหลือ 173 และคดัมาจาก 5 คนในแต่ละ
จงัหวดัให้เหลือจงัหวดัละ 1 คนเป็น 73 คน ทัง้หมดคือ 173 บวก 77 จงัหวดั เป็น 250 คือยอดของการปฏิรูป 
250 ท่ีมาทัง้หมด นอกจากจะมาพดูคยุกนัในสภาปฏิรูปแล้ว แต่ละจงัหวดัท่ีเราไปเปิดศนูย์ปรองดองปฏิรูป
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ตามทุกจงัหวดั ทุกอําเภอ ทุกตําบล ทุกหมู่บ้าน ก็เสนอกันมาได้เสนอผ่านตวัแทนของท่านท่ีเข้ามา ซึ่งจะ
เสนอมาโดยนิตบิคุคลเป็นคนเสนอรายช่ือเข้ามา และท่านก็สมคัรเข้ามา  

ฉะนัน้ในระหว่างท่ีเขาประชุมกนั ท่านส่งข้อมลูมาได้ ผ่านคนของท่านเข้ามา เราเปิดทุกช่องทาง น่ี
คือการเตรียมการระยะท่ี 1 จะไปสูร่ะยะท่ี 2 ทกุคนยงัมีสว่นร่วมได้ตลอดเวลา ในการท่ีจะไปทํากฎหมาย ใน
การท่ีจะร่างรัฐธรรมนญูใหม ่เป็นต้น ขอให้ทกุคนเตรียมการให้พร้อม อยา่บอกวา่ไมช่อบไมเ่ห็นด้วย ไมเ่ข้ามา
ดีกว่า เขียนรัฐธรรมนญูชัว่คราวไปแล้ว เราต้องทําตามนัน้ คสช. จะไม่เข้าไปชีนํ้าในสภาปฏิรูป เป็นเร่ืองของ
ท่าน             ท่านต้องมาทํากนัให้ได้ และเราจะเปิดแนะนําวนัท่ี 9 สิงหาคม 2557 ณ สโมสรกองทพับก
วิภาวดีรังสติ กําลงัให้กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพในการแนะนําชีแ้จงในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2557 ขอเชิญทกุ
ภาคสว่นท่ีต้องเก่ียวข้องทัง้ 11 กลุม่จากตวัแทน หรือใครอยากจะมาร่วมก็เชิญด้วย จะได้มาร่วมมือร่วมใจกนั 
ในการจะปฏิรูปกนัตอ่ไป 

สาํหรับความคืบหน้างานด้านเศรษฐกิจ 

          ภาพรวมความเช่ือมัน่ยงัคงปรับตวัดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง อนันีเ้ป็นตวัประมาณการ เป็นตวัคาดการ ฉะนัน้
อยา่คดิวา่พดูแล้ว พอเวลาลงมาเพราะขึน้อยู่กบัสถานการณ์อย่างประการ สถานการณ์โลก สถานการณ์การ
สู้ รบ สถานการณ์ในโลกตะวนั ตะวนัออก เศรษฐกิจโดยรวมว่าอย่างไร มีผลกระทบทัง้สิน้ ไม่ใช่มีวนันีแ้ละ
ต้องมีตลอดไป ทกุคนต้องเข้าใจ ขณะนีโ้ลกเราวุ่นวาย เราก็อย่าวุ่นวาย เราก็เตรียมการของเราให้พร้อม ถ้า
เกิดอะไรขึน้มาก็ต้องแก้ไป ผมไม่อยากจะโทษใคร ให้ทุกคนช่วยกันตัง้หลกั ตัง้ตวัให้ได้ ให้พร้อม เข้มแข็ง
พอท่ีจะสู้ เขา 

         ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชน เร่ิมปรับตวัดีขึน้ ความเช่ือมัน่ในภาคอตุสาหกรรมก็กําลงั
ปรับตวัดีขึน้ ดชันีคือคาดการ  ความเช่ือมัน่ หรือตวัชีว้ดัท่ีออกมาจากตวัเลขต่าง ๆ ท่ีทํามา ความเช่ือมัน่
ภาคอตุสาหกรรมเดือนมิถนุายน 2557 เพิ่มขึน้เป็น 88.4 จากระดบั 85.1 ในเดือนพฤษภาคม ดีขึน้เล็กน้อย 
ภาพรวมของการดําเนินกิจการต่าง ๆ เราอํานวยความสะดวกและคล่องตัวให้มากยิ่งขึน้ คําสั่งซือ้ใน
อตุสาหกรรมหลายอตุสาหกรรมเร่ิมเพิ่มขึน้ เช่น เคร่ืองนุ่งห่ม เสือ้ผ้ากีฬาและรองเท้ากีฬา ดชันีความเช่ือมัน่
ภาคอตุสาหกรรมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ซึง่บ่งชีถ้ึงสถานการณ์ในระยะต่อไป เพิ่มขึน้ เป็น 101.9 จาก
ระดบั 101.0 ในเดือน พฤษภาคม 

  การลงทุนมีสญัญาณดีขึน้ชัดเจน การย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ในช่วงคร่ึงปีแรก           
มีจํานวน 634 โครงการ มลูค่าเงินลงทนุ 337,400 ล้านบาท โดยจํานวนโครงการยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในเดือนมิถนุายนมีจํานวนสงูท่ีสดุในรอบ 6 เดือน เป็นสญัญาณท่ีดีว่านกัลงทนุเร่ิมมีความเช่ือมัน่
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มากขึน้ คาดว่ายอดขอรับการส่งเสริมฯ ทัง้ปี 2557 จะเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ประมาณ 700,000 
ล้านบาท 

       คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติครัง้ท่ี 2/2557 อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจํานวน 15 
โครงการ มลูค่าเงินลงทุน 51,526.5 ล้านบาท โครงการท่ีสําคญั แก่ได้ ผลิตอตุสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การผลิตรถยนต์อีโคคาร์ ซึ่งวนัข้างหน้าต่อไปมีความจําเป็นมาก รถยนต์ท่ีราคาถูก ซ่อมบํารุงง่าย เป็นต้น 
รวมทัง้โครงการท่ีอนุมัติหลังจากตัง้คณะกรรมการชุดใหม่จํานวน 92 โครงการ และคาดว่าจะพิจารณา
โครงการท่ีเหลือแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน 

       เร่ืองรถยนต์ บางคนบอกวา่การประกอบการลดลง ก็ลดลง เพราะในห้วงปีท่ีผ่านมามีเร่ืองโครงการ
รถยนต์คนัแรก คนก็ซือ้กนัเป็นจํานวนมาก มีการคืนภาษี บางทีก็มีปัญหาอยู่บ้าง พอไม่มีการสนบัสนนุเร่ือง
รถคนัแรกมา ยอดจะตก เป็นการสร้างดีมานเทียม ทกุเร่ืองถ้าเราสร้างดีมานเทียม สร้างประชานิยม จะเกิด
ภาพนีข้ึน้มา ฉะนัน้จะต้องแก้ปัญหากนัตอ่ไป ต้องไปดกูนัให้ละเอียด 

          การส่งออกในเดือนมิถุนายน ปรับตวัดีขึน้ จากเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา ในปีแล้วมลูคา่สง่ออกใน
เดือนมิถุนายน  เพิ่มขึน้ ร้อยละ  3.9 หลังจากลดลงต่อเน่ืองในช่วง  3 เดือนก่อนหน้า  น่ี คือผลของ
ปี 2557 หลงัจากเดือนพฤษภาคมมาแล้ว โดยมลูค่าการส่งออกอยู่ท่ี 19,842 ล้านดอลลาร์ เม่ือแลกเป็นเงิน
บาทแล้ว รายได้จากการส่งออกในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึน้จากเดือนพฤษภาคมร้อยละ 3.0 สินค้าส่งออก
ขยายตวั ทัง้สนิค้าอตุสาหกรรม สนิค้าเกษตร รวมถึงสนิค้าอตุสาหกรรมเกษตร  

เดือนนีก้ารส่งออกสินค้าเกษตรกลับมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 6 เดือน ท่ีผ่านมา จากการ
เพิ่มขึน้ของการสง่ออกสินค้าเกษตร อตุสาหกรรมการเกษตร เช่น ข้าว ผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั ผกั ผลไม้สด 
แช่แข็งและแปรรูป และไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ในขณะท่ีสนิค้าอตุสาหกรรมท่ีขยายตวั ได้แก่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดและผลิตภณัฑ์พลาสติก และวสัดกุ่อสร้าง  สํานกังานเศรษฐกิจการ
คลงัคาดว่ามลูค่าการส่งออกทัง้ปีจะขยายตวัร้อยละ 1.5 สภาพฒัน์ฯ คาดการณ์ร้อยละ 2 เป็นตวัเลขในการ
คาดการณ์ อาจจะสงูขึน้หรือต่ําลง แล้วแตส่ถานการณ์เศรษฐกิจภายนอกด้วย 

       ท่ีประชุม คสช.ได้พิจารณาอนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 งบกลางจํานวน 835.9 ล้าน
บาทเศษ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนท่ีชํารุดในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้        ซึง่ยงัคงไม่ได้ดําเนินการ การปรับปรุงถนนท่ีชํารุดในครัง้นี ้จะเป็นการนําร่องใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัการใช้ยางธรรมชาติผสมยางมะตอย ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายท่ีสงูขึน้บ้าง แต่มีความทนทานกว่าปกติ 2-
3 เท่า และมีอายกุารใช้งานนานกว่า 2 เท่า จะเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาถนน สร้างแพง
รักษาง่ายใช้ได้นานน่าจะดีขึน้ และเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราท่ีเรามีอยู่มากมายประเทศ แก้ปัญหาผลผลิต



10 
 
ยางท่ีล้นตลาด ในสต๊อกมีอยู่มากพอสมควร เพ่ือจะทําให้ราคายางไม่ตกต่ํา และให้กระทรวงคมนาคม กร
ทางหลวงชนบทไปศึกษาความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถนําผลผลิตจากพ่ีน้องชาวสวนยางในประเทศ ไป
ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นอิฐบล๊อก แผ่นปถูนน จะต้องไปพฒันาเพ่ือจะ
เพิ่มมลูคา่ของยางท่ีเรามีอยูจํ่านวนมากในขณะนี ้เด๋ียวราคาก็ตกต่ําอีก ถ้าเราไมแ่ก้ไข ได้ไปพิจารณาไปทําตั
หนอนปพืูน้ การใช้เป็นวตัถดุิบในการก่อสร้างสนามฟุตซอล อนันีก็้ทําได้เท่าท่ีได้รับรายงานมาได้สัง่การไป
แล้วให้นําไปพิจารณาดําเนินการโดยดว่น 

       เร่ืองการแก้ปัญหาราคายางนัน้ เราได้ให้ความสําคญั พ่ีน้องเขาเรียกร้องมาอยู่เสมอ และเป็น
ปัญหา ทุกปี ข้าว ยาง ปาล์ม อ้อย มันสําปะหลงั พอถึงเวลา Subsidze กันไป เด๋ียวปีหน้าก็เป็นใหม ่
เพราะว่านโยบายไม่ชดัเจน การบริหารก็ทําไม่ได้อย่างท่ีแผนงานท่ีวางไว้ ฉะนัน้ทกุอย่างท่ีเป็นปัญหาท่ีซํา้ซา
เหลา่นี ้ต้องมีแผนงานท่ีชดัเจน มีroad map ในการแก้ปัญหาระยะสัน้ ระยะยาว แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ เกษตรกรต้อง
ร่วมมือกบัเรา ถ้าท่านยงัปลกูอย่างท่ีท่านจะปลกู ก็จะต้องเสียหาย เพราะว่าแล้งซํา้ซาก ถ้าท่านไมโ่ซนสิง่เลย
ก็ล้นจะตลาด   มีปัญหาทัง้สิน้ ฉะนัน้อะไรท่ีช่วยได้ ก็จะช่วยไปก่อน แตก่ารแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบพ่ีน้อง
เกษตรกรทกุคนต้องร่วมมือกบัเรา และทกุคนต้องร่วมกนัเฉลี่ยแบง่ปันกําไร ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ ย ท่ีจะให้เกษตรกร
ลดต้นทนุการผลติมากขึน้ รัฐต้องไปดแูลในเร่ืองของการควบคมุพืน้ท่ีไม่ให้มีการปลกูอย่างยางอย่างไม่จํากดั
ในอดีตท่ีผา่นมามีนโยบายรัฐบาลกําหนดไป พอราคายางสงูก็ปลกูกนัมาก บกุรุกบ้าง ไมบ่กุรุกบ้าง 

       วนันีต้้องตีกรอบให้ได้ชดัเจน มีการร้องเรียนอีกแน่นอน ฉะนัน้ต้องช่วยกนั ท่านต้องไปปลกูอย่างอ่ืน
บ้าง นํา้ไมม่ีท่านจะไปปลกูข้าวทําไม บางพืน้ที่ปลกูข้าวปีละ 4 ครัง้ ผมก็ดีใจคิดว่าเกษตรกรรวย เปล่า
ปลกู 4 ครัง้ได้ครัง้เดียว ท่ีเหลือ 3 ครัง้ตายหมด ท่านต้องร่วมมือกนัแก้ไขกบัเรา รัฐบอกอะไรก็ทํา อนันีเ้ป็น
ประโยชน์กบัทกุพวก ทกุฝ่าย คนท่ีจําหน่ายต้นกล้า ปุ๋ ย วสัดอ่ืุน ๆ ต้องช่วยกนัลดราคา อย่าเอากําไรมากนกั 
อย่ามีปุ๋ ยปลอม            ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ให้มาก ผมทราบว่าได้กําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติไปแล้ว การใช้ปุ๋ ย
อินทรีย์ ฉะต้องช่วยกนัทําทกุอยา่งให้โตไปเร่ือย ๆ ไมใ่ช่ข้าวดี ผลผลติการเกษตรดี แตอ่ย่างอ่ืนล้มเหลว ไม่ได้
ต้องไปด้วยกนั ต้องเฉล่ียกําไรกนั ภาคผลติ ภาคขนสง่ ภาคแปรรูป ตา่ง ๆ การตลาดต้องลดลงบ้าง ถ้าทกุคน
จะเอารวยกันหมด ก็ไปไม่ได้ หรือประชานิยมอย่างเดียวก็ไม่ได้ ถ้ากลไกตลาดมาก ๆ ต้องดูว่าตลาดใน
ประเทศวา่อยา่งไร ตา่งประเทศวา่อยา่งไรประชาชนรายได้น้อยจะทําอยา่งไร ต้องดใูห้ครบระบบ 

       วนันีไ้ด้สัง่การให้สว่นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้าไปดแูล วางแผน กําหนดมาตรการ อย่างยัง่ยืน ปัจจยัการ
ผลิต การส่งเสริมการตลาด การเพิ่มปริมาณการนําวตัถดุิบมาใช้ภายในประเทศ การส่งเสริมอตุสาหกรรม
การแปรรูปยางพารา การควบคมุพืน้ท่ี และไมใ่ห้มีการบกุรุกแผ้วถางเพิ่มเติม ทัง้นีต้้องคํานึงถึงเกษตรกรบาง
คน  บางกลุม่ท่ีไมมี่ท่ีดนิเป็นของตนเองด้วย 
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       ปัญหาข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เกิดขึน้ตัง้แต่ต้นปี 2557 ท่ีผ่านมาหลายเดือนแล้วจนถึงเดือนสิงหาคม 
2557 ยงัไม่ได้รับการแก้ไข มีผลกระทบให้เกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์ประสบความเดือดร้อน คสช. ได้เห็นชอบและ
อนุมตัิ   ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองการนําเข้าข้าวโพดท่ีใช้เป็นวตัถุดิบอาหารสตัว์เข้ามาใน
ราชอาณาจกัรตามข้อตกลง ทกุอย่างอยู่ในข้อตกลง ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนและภายใต้กรอบองค์การ
การค้าโลก หรือ WTO ทัง้นี ้เพ่ือแก้ไขปัญหาปริมาณข้าวโพดมีน้อย ในช่วงนี ้ไม่เพียงพอกบัความต้องการ มี
ราคาสงู สง่ผลกระทบตอ่ราคาอาหารสตัว์ในช่วงเวลานี ้รวมทัง้เพ่ือรองรับผลผลติของผู้ ไปลงทนุปลกูข้าวโพด
ในประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 

            เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 21 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา ได้มอบหมายให้คณุสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์ ท่ีปรึกษา คสช. ใน
ฐานะทตูพิเศษ ได้เดนิทางไปสง่สารถึงประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง ของจีน ผ่านรองประธานาธิบดี ณ ศาลามหา
ประชาชนกรุงปักก่ิง เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ทางด้านการค้า เศรษฐกิจ และการลงทนุ ทราบว่าทางจีนยินดี
ท่ีจะช่วยเหลือในการหาตลาดรองรับสําหรับสินค้าทางการเกษตรต่าง ๆ ของไทย เช่น ข้าว ยางพารา ผลไม้ 
รวมทัง้สินค้าอ่ืนด้วย ต้องมีการพดูคยุ ทําข้อตกลงกนัต่อไป โดยใช้หลกัการไว้วางใจซึง่กนัและกนั เท่าเทียม 
เป็นธรรม กบัประเทศผู้ ค้า 

           การแก้ไขปัญหาเร่ืองข้าว เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557 ทางพล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ รองหวัหน้า
ฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจดัการข้าว (นบข.) ได้รายงานมีการ
ประชมุได้รายงานให้ทราบวา่ ในการประชมุ นบข. มีการเห็นชอบยทุธศาสตร์เพิ่มเติมในการผลิตข้าวของไทย 
ประกอบด้วยยทุธศาสตร์ด้านการผลิตและด้านการตลาด มุ่งหวงัให้เกษตรกรผลิตข้าวคณุภาพดี และขายได้
ในราคาเหมาะสม โดยคณะอนกุรรมการตรวจสอบปริมาณข้าวรายงานให้ทราบวา่   

วนันีจ้ากการตรวจสอบ ทางกายภาพของข้าวทัว่ประเทศตามโกดงัตา่ง ๆ ไปแล้ว 1,290 แห่ง จากท่ีมี
ทัง้หมด 1,787 แห่ง ซึง่คดิเป็น 72% ใน 72% ท่ีตรวจสอบไปแล้วประมาณ 80% มีคณุภาพดีและถกูต้อง และ
อีกประมาณ 10% ท่ียงัมีปัญหาอยู่ ไม่ตรงกับท่ีแจ้งไว้และเส่ือมคณุภาพ ตวัเลขตวันี ้บางคนบอกว่าทําไม
น้อย จะมากหรือน้อยเป็นไปตามข้อมลูท่ีให้มา ข้อมลูให้มาตอนเร่ิมตรวจสอบ เราไปตรวจสอบเพ่ือการจะ
ระบายข้าว  เม่ือไปตรวจสอบก็ไปพบว่ายอดท่ีให้มา กับในคลงัไม่ตรงกัน ก็ไปดวู่าไม่ตรงกันเพราะอะไร 
เส่ือมสภาพเท่า ตรงไหนผิด ตรงไหนถูก ก็ไปดําเนินคดี อนันีแ้ค่ปลายเหตุ ท่ีตรวจสอบข้าว ผมว่ามีหลาย
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง          จะผิดจะถกูไปว่ากนัอีกที อย่าเพิ่งมาจบัผิดกนัตรงนี ้น่ีคือการกระทําตรวจสอบท่ี
ปลายเหต ุ

เร่ืองจาํนวนข้าว เราต้องอยา่ลืมวา่ เราน่าจะดีใจท่ีข้าวเสียน้อย แตถ้่าเสียมากมลูคา่ก็ลดลง ราคาก็
ตก ของก็เสีย ขายก็ไม่ได้ เงินเราจะเสียหาย รัฐจะไม่ได้เงินคืน เร่ืองการทุจริตผิดกฎหมายก็ไปว่าในกันใน
ขัน้ตอนต่าง ๆ ตัง้แต่การรับจํานํา ใบประทวน การเก็บรักษา ค่าเช่าโกดงั โควต้าราคาขาย ก็ไปว่ากนั อยู่ใน
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ขัน้ตอนการตรวจสอบทัง้หมด ถ้าผิดทกุขัน้ตอน ก็มีคนผิดทกุขัน้ตอน ถ้าข้าวไม่ครบ คนท่ีรับผิดชอบในสว่นนี ้
ก็รับผิดชอบไป ถ้าในขัน้ตอนการขายคนท่ีขายก็รับผิดชอบไป หรือการรับจํานําข้าวบกพร่อง ทุจริตก็
รับผิดชอบ บางคนอาจจะต้องรับผิดชอบตัง้แต่ต้นก็ได้ แล้วแต่กระบวนการยตุิธรรม คณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ก็สอบอยู่ ทางเราต้องตรวจสอบเพื่อการท่ีจะระบายข้าว อนันี ้
ขอให้ทุกคนเข้าใจอีกครัง้หนึ่ง อย่าตําหนิต่อว่ากนัเลย หรือว่าสงสยั คสช. ว่าตรวจรู้ได้อย่างไร 10%  เพราะ
คนตรวจเป็น 100 คน บางคนบอกวา่ไปตรวจทัว่หรือไม ่ไปดทูกุท่ี ทกุท่ีก็เจาะ และสุ้ม มีวิธีไหนหรือไม่ท่ีจะไป
ตรวจข้าวประมาณ 1 ล้านกระสอบ โดยท่ีต้องเจาะทกุกระสอบ ทําได้หรือไม ่

เร่ืองวินัยการเงนิการคลัง คสช. รับทราบและจะรักษาวินยัการเงินการคลงัให้ได้ วนันีอ้นมุตัไิปมาก
จะเป็นเร่ืองของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีจะนําไปบริหารไปทําให้องค์กร เราพยายามท่ีจะทําอย่างไรให้รายได้
ในองค์กรตรงนีไ้มใ่ห้เสียวินยั ไมเ่กิดหนีส้าธารณะ ในการท่ีเราเข้ามาในช่วงนี ้จะมีการตรวจสอบและให้มีการ
ปรับปรุงแผนข้อมลู ปรับปรุงแผนในการบริหารหนีส้าธารณะประจําปีงบประมาณ 2557 ครัง้ท่ี 2 ท่ีวงเงินปรับ
ลดลง 6,314.74 ล้านบาท จากผลของการเข้าไปตรวจสอบและตดัลดโครงการตา่ง ๆ ท่ีพบว่าไม่คุ้มคา่ ซึง่ได้
เงินมาประมาณ 6,000 กว่าล้านบาท มีปัญหาเร่ืองความโปร่งใส ไม่ได้เอือ้ประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง  

อยา่งไรก็ตาม ถ้าเราหยดุทัง้หมด เร่ืองการลงทนุจะไม่เกิด ต้องทําให้อะไรตา่ง ๆ บริสทุธิ คุ้์ มคา่ และ
เราก็จะอนมุตัิเหมือนเดิม เพียงต้องปรับ (Term of Reference) TOR  ปรับราคาให้  ปรับสิ่งตา่ง ๆ ให้เกิด
ความเป็นธรรม ให้เกิดความถกูต้อง ตรงนีจ้ะไม่มีใครได้ประโยชน์ ตรงนีผ้มถือว่าเป็นเร่ืองยาก ถ้าเราไม่ไป
เรียกผลประโยชน์ เราน่าจะสามารถกํากบัได้ และคนท่ีลากเข้าไปก็ต้องกํากบัของตวัเองเช่นกนั ฉะนัน้กว่าท่ี
จะถึงคนท่ีใช้งาน ไม่ทราบว่าจะก่ีขัน้ เพราะฉะนัน้คนท่ีใช้งานชัน้ลา่ง ประชาชนต้องช่วยกนัสอดสอ่งดแูล ถ้า
เกิดปัญหาสามารถแจ้งมาท่ี คสช. 

วนันีเ้ราลงทุนทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานการจดัหารถเมล์ การซ่อมทางรถไฟ การจดัหวัรถจกัร ซึ่ง
เป็นเร่ืองเร่งด่วนทัง้นัน้ ซึ่งค้างมานาน เป็นแรมเดือน เป็นแรมปี อันไหนท่ีสามารถทําได้ก็ทําไป แต่ต้อง
โปร่งใส 

ด้านความม่ันคง  หลงัจากการต้อนรับ ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ (ผบ.ทสส.) สิงคโปร์ เม่ือสอง
สปัดาห์ท่ีผา่นมา  ในสปัดาห์นีเ้ม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557 ก็ได้ให้การต้อนรับ ผู้บญัชาการทหารบกสิงคโปร์ 
เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เน่ืองในโอกาสท่ีเข้ารับตําแหน่งใหม่ และเพ่ือกระชับความสัมพันธ์
ทางด้านความมัน่คง ความร่วมมือทางการทหาร และการฝึกร่วมของ 2 ประเทศ ทัง้นี ้ผู้บญัชาการทหารบก
สงิคโปร์ ได้ยืนยนัถึงความสมัพนัธ์และมิตรภาพท่ีดีมาอยา่งยาวนานร่วมกนั และมีความเข้าใจสถานการณ์ใน
ไทย ซึง่ต่างฝ่ายตา่งเป็นกําลงัใจซึง่กนัและกนั ซึง่เขาเป็น สมาร์ทเนชัน่ ทําเพ่ือGeneration ท่ี 3  ........ ของ
สงิคโปร์ ซึง่ของเราก็เช่นกนั ได้มีแผนงานกองทพัเหมือนกนั 3 ระยะ เป็นห้วงเวลาเช่นกนั สรุปคือ ทกุประเทศ
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จะทําเพ่ือลกูหลานเพ่ือคนรุ่นใหม่ทัง้นัน้ ถ้าเกิดเราไม่ทําคงไม่มีใครมาทําให้ ฉะนัน้ เขาได้ขอบคณุประเทศ
ไทยท่ีให้การสนบัสนนุเขาทางด้านการทหารกบัสิงคโปร์มอย่างต่อเน่ืองและพร้อมท่ีจะร่วมมือกบัเราในเร่ือง
พฒันาความสมัพนัธ์ ในทกุด้านไปสูค่วามยัง่ยืน มีเสถียรภาพและพร้อมท่ีจะเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนตอ่ไป 

เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557  ทาง คสช. ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.เตีย บนัห์ รองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชา พร้อมคณะนายทหารระดบัสูงทุกเหล่าทัพ ได้เดินทางมาในฐานะแขกของ
กระทรวงกลาโหม เพ่ือเสริมสร้างกระชับความสมัพันธ์ด้านการทหาร ด้านความมั่นคง ระหว่างไทยและ
กมัพชูา พร้อมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั คสช. ด้วย และให้เกียรติซึง่กนัและกนั ซึง่ท่านนายกรัฐมนตรีฮนุ
เซน ได้สัง่การมาวา่ ให้มาเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัให้ความร่วมมือด้านการทหารให้แน่นแฟ้นขึน้ 

 ทาง คสช. ขอบคุณท่านนายกฯ ฮุนเซน พร้อมทัง้ แสดงความซาบซึง้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี และฝากขอบพระคุณไปยังคนกัมพูชาทุกคนด้วย ท่ีได้ดูแล 
ช่วยเหลือ ให้นายวีระ สมความคิด ได้รับการอภยัโทษ เราก็ได้มีการพดูคยุถึงความสมัพนัธ์ท่ีดี ในฐานะมหา
มิตรมายงัยาวนานของทัง้สองประเทศ รวมถึงประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนด้วย เราสญัญากนัว่า เราจะร่วมมือ
กนัเพ่ือก้าวข้ามความขดัแย้ง จากปัญหาชายแดนท่ีมีอยู่และร่วมกนัพฒันาความร่วมมือ ทัง้ทางด้านการค้า
การลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของทัง้สองประเทศ และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน อ่ืน ๆ ด้วย มีแผนงานในปีนีแ้ละปีหน้าและปีตอ่ ๆ ไปในทกุด้านของประทศ เรามีเส้นเขต
แดนกวา่ 5,600 กิโลเมตร ท่ีเราต้องดแูลใน 5,600 กิโลเมตร ซึง่เช่ือมตอ่หลาย ๆ ประเทศท่ีเป็นประเทศเพ่ือน
บ้าน  บางด้าน  เช่นทางภาคเหนือจะเช่ือมไปถึงจีน  อินเดีย  ภาคใต้ลงไปสิงคโปร์ มาเลเซีย  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือไปลาว ไปพมา่ มีรอบประเทศเราเป็นศนูย์กลางของการเช่ือมตอ่ ซึง่เราต้องใช้ในสิ่งท่ีเรา
กําลงัเป็นอยูนี่ใ้ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

  ความคืบหน้าการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ฝ่ายความมัน่คง คสช. โดย
คณะกรรมการกํากบันโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาดงักลา่วมาอย่างตอ่ตอ่เน่ือง 
ปัจจบุนัได้เปิดศนูย์ประสานงานแรงงานต่างด้าวและการค้ามนษุย์ และศนูย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์ แล้วดังนี  ้ศูนย์ประสานงานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทํางาน จํานวน 4 จังหวัด 
(สระแก้ว จนัทบรีุ ตราด และสริุนทร์) ศนูย์บริการจดทะเบียนแรงงานตา่งด้าวแบบเบด็เสร็จของ กทม. จํานวน 
6 แห่ง จังหวัดชายทะเล 22 แห่ง (เช่น กระบ่ี จันทบุรี ชุมพร ตราด ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ประจวบคีรีขนัธ์ ปัตตานี พงังา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง สตลู และสมทุรสงคราม) ได้ดําเนินการจดทะเบียน
แรงงานตา่งด้าวไปแล้ว 354,617 คน แยกเป็น แรงงานพม่า 127,695 คน กมัพชูา 176,169 คน ลาว 50,753 
คน และจะดําเนินการจดัตัง้ศนูย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จให้ครบทุกจงัหวดัโดยเร็ว 
ในสัปดาห์หน้าจะเปิดศูนย์ฯ เพิ่มเติมอีก 53 แห่ง ทัง้นี  ้แรงงานต่างด้าวจะต้องมาขึน้ทะเบียนท่ีศูนย์จด
ทะเบียนแรงงานตา่งด้าวแบบเบด็เสร็จ ภายใน 31 ตลุาคม 2557 
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 สําหรับในวนัท่ี 23 - 24 กรกฎาคม 2557 เสธ.ทหาร ประธานอํานวยการ กนร. ได้ไปตรวจเย่ียมการ
ดําเนินงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จใน 3 จงัหวดั ได้แก่ นครศรีธรรมราช 
ระนอง และสงขลา ซึง่มีผลปฏิบตังิานเป็นท่ีเรียบร้อย ทัง้นี ้แรงงานพงึพอใจ 

 สําหรับการช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล ซึ่งมีอยู่ประมาณ 27,000 คน แต่
ทํางานอยู่ในฉนวนกาซา่ 4,276 คน  กระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) ได้ประสานกบัทางการอิสราเอลอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเน่ือง เพ่ืออพยพแรงงานดงักล่าว ออกมาจากพืน้ท่ีการสู้ รบมาอยู่ในท่ีปลอดภยัแล้ว และได้
กําหนดมาตรการในการอพยพแรงงานไทยทัง้หมดหากมีความจําเป็นไว้แล้ว และได้กําหนดมาตรการในการ
อพยพแรงงานไทยทัง้หมด หากมีความจําเป็นกลบัมาสูป่ระเทศไทย สว่นน้อยขอท่ีจะกลบั ซึง่สว่นใหญ่จะขอ
อยู่ในประเทศไปก่อนเพ่ือประเมินสถานการณ์ ซึ่งต้องเห็นใจเน่ืองจากต้องไปหาเงินเลีย้งครอบครัวแต่ต้อง
ปลอดภยั  เน่ืองจากได้ฝากเจ้าหน้าท่ีมีสว่นเก่ียวข้องได้ดแูลประสานงานอยา่งใกล้ชิด 

 สําหรับสถานการณ์ท่ีได้รับผลกระทบอีกหนึ่งท่ีคือในลิเบีย  สถานเอกอคัรราชทตูจะเปิดศนูย์รองรับ
แรงงานอพยพชาวไทย ท่ีเมืองตบูาร์ ประเทศตนีูเซีย ใกล้ชายแดนห่างกรุงตริโปลี 170 กิโลเมตร ตัง้แต่บ่าย
วนันี ้โดยระยะแรก เอกอคัรราชทูตจะไปดแูลอย่างใกล้ชิด คนไทยท่ีอพยพกลบัสามารถตรงไปท่ีเมืองตบูาร์ 
หรือจะมารวมตวัท่ีสถานเอกอคัรราชทตูไทยท่ีกรุงตริโปลี สําหรับในไทย กระทรวงการตา่งประเทศจะตัง้ศนูย์
ติดตามและช่วยเหลือ อประสานงาน มีอธิบดีกรมเอเชียใต้ รับผิดชอบขึน้ตรงกบัศนูย์ติดตามของฝ่ายความ
มั่นคงและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย  ณ  กองบัญชาการกองทัพไทยและเราได้จัดเตรียมเคร่ืองบิน
กองทพัอากาศ  ซี130 ไว้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งเราหวงัแต่เพียงว่าอยากให้ทัง้สถานการณ์ของทัง้ 2 ประทศ
กลบัมาสงบสขุและปลอดภยัได้โดยเร็ว เพราะสงครามกลางเมืองเกิดขึน้เกิดแต่ผลเสียทัง้สิน้ คนกันเองรบ
กนัเองก็จะอยูแ่ตใ่นสถานการณ์แบบนี ้ฉะนัน้เมืองไทยโชคดีแล้วท่ีไมเ่กิดเร่ืองแบบนี ้

 เร่ืองการดําเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศ คสช. ได้เห็นชอบให้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสํานกังานสิทธิบตัรยโุรป เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัเจตนารมณ์ของร่างกรอบความตกลงวา่ด้วยความเป็นหุ้นสว่นและความร่วมมือรอบด้าน (PCA)  และเป็น
ประเด็นท่ีไทยผลักดันในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี(FTA) ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และให้
กระทรวงพาณิชย์พิจารณาให้ครบถ้วนถึงรายการท่ีไทยต้องจดลิขสิทธิ  ท่ีผมให้เพิ่มเติมไป  เ ช่น ์

ศลิปวฒันธรรม วฒันธรรมไทยตา่ง ๆ  การเกษตร ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ตอ่คนไทย
ท่ีเราคิดมาบางอย่างได้คิดมาแล้ว แต่เราไม่ได้ทําต่อซึ่งต่างชาติได้มาเอาไปพร้อมทัง้ต่อยอดมาและนํา
กลบัมาขายให้เรา ตรงนีผ้มว่าเราต้องจดทะเบียนให้ได้โดยเร็วทกุเร่ือง ทกุด้าน ต้องช่วยกนัเราต้องไม่ไปลอก
เขา เราต้องคดิเองเน่ืองจากผิดกฎหมาย 
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   เ ร่ืองต่อไป คสช. เห็นชอบถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มแม่นํา้โขงกั
สาธารณรัฐเกาหลีและญ่ีปุ่ น เพ่ือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ท่ีจะสานต่อความร่วมมือและรับมือแผนการ
ปฏิบตัิการ  (ปี 2557-2559) ในเร่ืองความเช่ือมโยงระหว่างกนัในอาเซียน การพฒันาท่ียัง่ยืน การพฒันาท่ี
มุ่งเน้นประชาชน นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจแล้ว คสช. ให้กระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาเพิ่มเติม 
เร่ืองประชมุแม่นํา้โขง เราจะได้ประโยชน์อยา่งไรบ้าง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัประเทศสมาชิกที่มีดนิแดนตดิต่
กบัแมนํ่า้โขงจะต้องได้รับประโยชน์อยา่งเท่าเทียมกนั ในการใช้ลํานํา้โขง ใช้นํ ้ าในแมนํ่า้ การก่อสร้างเข่ือนกกั
นํา้ของแตล่ะประเทศที่อยูต่อนบน ทําให้ผู้ใช้นํา้ตอนใต้ได้รับผลกระทบ อาจจะเกิดน้ําท่วม อาจจะเกิดนํา้แ
ทัง้คูซ่ึง่อยากจะขอร้องให้คํานงึถึงสทิธิมนษุยชนด้วยและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เพราะว่านํา้เป็นปัจจยัหลั
ของสิง่มีชีวิต ฉะนัน้ถ้าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุ ๆ คนได้ใช้นํา้อยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง น่าจะเป็นสิง่ท่ีด
ในการพดูคยุกนัตอ่ไป 

   เร่ืองการรักษาความสงบเรียบร้อย ผลการปฏิบัติงานของ คสช. ท่ีผ่านมา ตัง้แต่วันท่ี 26 
มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2557 ได้มีการจับกุมคดีอาวุธสงครามปืนยาว ปืนสัน้ รวมประมาณ 1,700 
กระบอก กระสุนปืนกว่า 10,000 นัด ลูกระเบิดขว้าง 45 รูป ระเบิดยิง 19 ลูก สามารถจับกุมผู้ ต้องหาท่ี
เก่ียวข้องแล้วจํานวน 2,774 คน ในส่วนนีเ้ก่ียวข้องกับกลุ่มผู้ ก่อเหตรุุนแรงจํานวน 8 ครัง้ ผู้ ต้องหา 12 คน 
ของกลางประกอบด้วย ปืนกลชนิดต่าง ๆ จํานวน 11 กระบอก ปืนยาวและปืนลกูซอง 3 กระบอก ปืนพก 21 
กระบอก เคร่ืองยิงจรวด RPG 1 เคร่ือง ลูกระเบิดชนิดต่าง ๆ 24 ลกู กระสุนระเบิด เอ็ม 79 19 นดั ลูก
จรวด RPG 3 ลกู และยทุธภณัฑ์อ่ืน ๆ การจบักุมผู้กระทําความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด การจบักุมผู้ลกัลอบ
เล่นการพนนั และการจบักมุผู้ลกัลอบตดัไม้ทําลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ยงัคงดําเนินการจอย่างต่อเน่ือง 
และมีผลปฏิบตัอิยา่งมากมาย 

ตัง้แต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม -25 กรกฎาคมท่ีผ่านมา มีผลการดําเนินการท่ีสําคญั คือ การจบักมุบ่อน
การพนนั และการลกัลอบเลน่การพนนั จํานวน 12,782 คดี ผู้ ต้องหา 22,752 ราย ของกลาง อาทิ ตู้พนนั (ตู้
ม้า ตู้ ไฟฟ้า ตู้ ดีดลูกแก้ว) จํานวน 4,043 ตู้  และของกลางประเภทไพ่ อุปกรณ์การเล่นไฮโล สลากกินรวบ 
จํานวนมาก การจบักมุยาเสพติด จํานวน 66,657 คดี ผู้ ต้องหา 70,635 ราย ของกลางประกอบด้วย ยาบ้า 
จํานวน 83,218,736.95 เม็ด ยาไอซ์ จํานวน 1,125.59 กิโลกรัม เฮโรอีน จํานวน 369.11 กิโลกรัม กัญชา
อบแห้งจํานวน 22,644.70 กิโลกรัม พืชกระท่อม จํานวน 38,738.49 กิโลกรัม ฝ่ิน จํานวน 109.54 กิโลกรัม 
โคเคน จํานวน 31.17 กิโลกรัม ซูโดอีเฟดรีน จํานวน 229,850 เม็ด และยาแก้ไอ จํานวน 334.32 กิโลกรัม 
การจับกุมการลกัลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ จํานวน 987 คดี ของกลางประกอบด้วย ไม้
พะยงู จํานวน 4,197 ลกูบาศก์เมตร คิดเป็นมลูคา่ 630,274,643 บาท ไม้สกั จํานวน 580 ลกูบาศก์เมตร คิด
เป็นมลูคา่ 15,953,500 บาท และไม้กระยาเลย จํานวน 1,904 ลกูบาศก์เมตร คดิเป็นมลูคา่ 29,420,197 บาท 
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สําหรับการดําเนินการจับกุมดาํเนินคดีต่าง ๆ นัน้ เรียนว่า คสช. ไม่สามารถท่ีจะบงัคบัจบัใคร
ก่อนใครหลงัได้ หรือเลือกรายเล็กรายใหญ่ ทัง้หมดขึน้อยู่ท่ีการแจ้งความ การสืบสวนสอบสวนไปสู่การ
ดําเนินการทางกฎหมายทัง้สิน้ ไมมี่การเลือกข้าง เลือกฝ่าย ไมมี่ปลาใหญ่ ปลาเลก็ แบบนัน้ไมมี่ ซึง่เห็นมีการ
วิภาควิจารณ์กนัมากมาย ทกุอย่างเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ฝ่ายกฎหมายค่อย ๆ ดําเนินการไปตามข้อเท็จจริง เพ่ือ
ไม่ให้กระบวนการยุติธรรมต้องเสีย ซึ่งทําเป็นขัน้เป็นตอนกนัต่อไป ใครไม่อยากโดนจบั ไม่อยากถกูว่าเป็น
ฝ่ายไหนก็อยา่ไปทํา ถ้าทําต้องโดนจบั 

สว่นฝ่ายกฎหมาย องค์กรตามกระบวนการยุตธิรรมต่าง ๆ เราเคยพดูคยุกนัไปแล้วว่ายงัไม่ควร
จะไปสรุปอะไรล่วงหน้า ซึง่ชีแ้จงเฉพาะผลท่ีได้ดําเนินการไป เร่ืองผลสรุปต่าง ๆ ว่าใครจะผิดจะถกูจะได้เข้า
ไปในขัน้ตอนให้เรียบร้อยจะได้ไปชีถู้กชีผิ้ดให้ชัดเจนขึน้ และจะได้ข้อยุติท่ีทุกคนยอมรับ และทุกคนต้อง
ยอมรับว่าการทําความผิดก็ต้องถูกมีโทษ ดําเนินคดี อย่าให้เขามาตอบโต้ได้ว่าไม่ชอบธรรม ฉะนัน้ต้อง
ระมดัระวงั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง คสช. ได้ระมดัระวงัตวัอยูต่ลอด ทกุคนต้องช่วยกนัระมดัระวงัเร่ืองนีด้้วย 

เร่ืองการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) นัน้ ก่อนอ่ืนอยากให้คนไทยทุกคนเข้าใจ
เพราะวนันีไ้ด้ทําให้ทุกคนอึดอดัใจ คสช. นัน้ ได้ทํางานหน่วยงานความมัน่คง เขาก็ทํางาน ซึง่ทํางานอยู่ทุก
คน ประชาชนก็เส่ียงภยั แต่ผมเรียนว่าวนันีผ้มอยากพูดอีกครัง้ให้คนไทยเข้าใจว่า วนันีฝ่้ายผู้ ก่อเหตเุขาใช้
ประเด็นอะไรในการต่อสู้กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ ประเด็นก็คือ อ้างความเป็นอตัลกัษณ์ ศาสนา ความไม่ชอบธรรม 
ประวตัศิาสตร์ ชาตพินัธ์ ซึง่สิง่เหลา่นี ้ง่ายตอ่การปลกุระดมคนขึน้มาตอ่สู้ เม่ือมีการตอ่สู้ เพ่ือไปสูอิ่สรเสรีภาพ 
ตามท่ีเขาต้องการ  

 
เม่ือมีการต่อสู้ ด้วยอาวุธต้องบงัคบัมีการบงัคบัใช้กฎหมาย จะต้องมีการปะทะกัน มีการบาดเจ็บ

สญูเสียทัง้ประชาชน ทัง้เจ้าหน้าท่ีรัฐ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าท่ีตํารวจ จนกระทัง่เหตกุารณ์ลกุลามบานปลาย 
จนกําลงัในพืน้ท่ีดแูลไม่ได้ เฉพาะต้องใช้กําลงัทหารเพิ่มเติม รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบ ในการจดักําลงัทหาร
ลงไปเพิ่มเติมในพืน้ท่ี ท่ีเกิดความไม่เรียบร้อยมีอนัตรายกบัประชาชนซึง่ทกุประเทศเขาต้องทํา จะมาบอกว่า
ของเราไมต้่องทหารลงเขาจะได้เลกิรบ ผมถือวา่ไมใ่ช่หลกัการในการคดิ เพราะทัง้โลกเขาคดิแบบนัน้  

 
ฉะนัน้ การท่ีนํากองกําลงัทหาร ตํารวจ ไปลงพืน้ท่ีเพิ่มเติมเพราะว่า ในพืน้ท่ีเขารับไม่ได้ รับไม่ไป

เพราะอะไร เน่ืองจากพืน้ท่ีเรากว้างถึง 30 – 37 อําเภอ 2,000 กว่าหมู่บ้าน และถ้าเขาทําได้ทกุท่ี เราจะต้อง
นําคนดทูกุพืน้ท่ี ทัง้พืน้ท่ีท่ีแรง แรงมาก แรงน้อย ต้องมีคนอยู่ ถ้าไม่มีคนอยู่เผลอตรงจดุไหนเขาจะทําตรงนัน้ 
เป็นแบบนัน้เราถึงต้องเตือนคนมาก ท่ีไปอยู่ไม่ใช่ว่าต้องการอยากจะได้เงินได้เบีย้เลีย้ง ผมคิดว่าไม่มีใคร
อยากจะไปอยู่ไกลบ้าน ทหารก็ไม่ได้อยากไปไกลแตเ่ขาต้องไปเพราะว่ามีหน้าท่ี จดัคนไปเขาต้องไป เขาไปดู
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คน 2 ล้านคน ใน 37 อําเภอหรือ 2,000 หมู่บ้าน ให้ปลอดภัยทัง้หมด และทําให้เต็มท่ีใน 37 อําเภอหรือ 
2,000 บ้านซึง่เกิดเฉพาะบางอําเภอแตเ่ราจะทําเฉพาะบางอําเภอไมไ่ด้ตรงไหนท่ีมีช่องวา่ง เขาทําตรงนัน้อีก 

ดงันัน้ จึงต้องใช้กฎระเบียบเดียวกันทัง้ใน 37 อําเภอ หรือ 2,000 บ้าน จึงต้องใช้จํานวนคนเข้าไป
ดแูลหลาย 10,000 คนในการทํางาน โรงเรียนมีก่ี ถนนเส้นทางมีก่ีกิโลเมตร มีก่ีเส้นทาง พืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียง
ภยัมีเท่าไหร่บ้าง ครูมีมากเท่าไหร่ซึง่ต้องนําทหาร นําตํารวจไปเพิ่มเตมิ ไปดแูลให้ทัง้หมด แน่นอนว่าการดแูล
จะต้องมีจดุบกพร่อง ต้องมีช่องว่างอย่างแน่นอน เพราะเราลงไปทํางาน เรามีแผนงาน มีการสืบ แต่ผมถาม
ว่าการท่ีนําทหารลงไปในพืน้ท่ี 30,000 – 40,000 คน รวมทัง้มีตํารวจเพิ่มเติมลงไปด้วยรวมกบัพืน้ท่ีท่ีแล้ว
รวมเป็น 40,000 – 50,000 คน ถ้าเปรียบเทียบไปแล้ว 37 อําเภอหรือ 2,000 บ้าน จะเหลือไม่เท่าไหร่ สดัสว่น
ต่อในพืน้ท่ีและต่อคนท่ีไปดแูลอีก 2 ล้าน ใน 2 ล้านคนมีชาวมสุลิม ประมาณ 180,000 – 190,000 คน 
ตวัเลขขึน้มาเร่ือย ๆ              ในสว่นของคนไทยประมาณ 2 – 3 แสนคน ฉะนัน้จะทําอย่างไรให้คน 2 ล้าน
เศษนัน้ปลอดภยั ดงันัน้จงึต้องนําทหารท่ีมี ตํารวจท่ีมีอยูไ่ปไปดแูลทัง้หมดทกุพืน้ท่ี ทกุเส้นทาง ขณะเดียวกนั
วนันีเ้ราได้ถกูแอบอ้างวา่ เม่ือลงพืน้ท่ีไปแล้วทําให้เกิดความวุน่วาย เกิดการสญูเสีย ประชาชนไมพ่อใจ 

ผมถามวา่ ไปถามว่าประชาชนเขาต้องการอะไรซึง่จะมีคนไม่ก่ีกลุม่ท่ีไม่ต้องการให้ไปดแูลเขา ผมว่า
ไม่ใช่หลกัการคิดท่ีถกูต้อง เม่ือเราพดูคยุกนัมากขึน้จะเกิดการจบักุมในคดีมากขึน้ตามไปด้วย มีการปะทะ
มากขึน้ อีกฝ่ายก็นําไปขยายความว่าเราไปละเมิดสิทธิมนุษยชน ทัง้ท่ีเราไปใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง เรา
ไม่ได้เข้าไปละเมิดอะไร ใช้กฎหมายทัง้สิน้ สืบสวน สอบสวน ดําเนินคดีปิดล้อมตรวจค้นตามเป้าหมายเร่ือง
ของการต่อสู้ ในเชิงการเมืองด้วย ในเชิงลกัษณะแบ่งแยกดินแดน ซึง่หาหลกัฐานยากมาก เหมือนเป็นการ
ใช้วิธีการก่อความไมส่งบ เราไมอ่ยากจะพดูให้มีผลกระทบในวงกกว้าง  

ฉะนัน้ปัญหาของบ้านเราจะต้องแก้ไขท่ีบ้านเรา ไมต้่องไปพดูโฆษณาให้คนเขาทราบ เขาเห็นมากนกั 
เน่ืองจากบางทีเขาทําแคนี่เ้ขาไม่ต้องการอะไรนอกจากต้องการให้คนได้เห็น ให้คนกลวัเขา เจ้าหน้าท่ีทํางาน
ไม่ได้ รัฐเกิดความล้มเหลว ประเด๋ียวต่างชาติมาช่วยเขาเพราะเขาไม่มีกําลงัท่ีจะมาสู้กบัเรา เขาจึงใช้วิธีนี ้
และเราบางทีเราไม่เข้าใจหลกัการทํางานเขาซึ่งเกิดการกดดนักันเอง บางอย่างส่ือได้เป็นห่วง ผมเข้าใจใน
ความห่วงใย ในประชาชน ในเจ้าหน้าท่ีทหาร ตํารวจ ผมก็เป็นห่วงมากเพราะเป็นคนรักษาประชาธิปไตย  

เม่ือเกิดการบาดเจ็บสูญเสียผมต้องดูแลครอบครัว เขาถือว่าเป็นความผูกพันของระบบทหารต่อ
ทหารด้วยกนั ตํารวจตอ่ตํารวจด้วยกนั ข้าราชการทกุคน บาดเจ็บล้มตาย ผมเสียใจทัง้หมด เพราะเราเป็นคน
มอบหมายให้เขาไปทําหน้าท่ีตรงนัน้ แตถ้่ามอบหมายแล้วเขาไม่ไปถึงจะเป็นอีกเร่ือง วนันีเ้ขาไปถือว่า เขารัก
ชาติรักแผ่นดิน ยงัเช่ือฟังคําสัง่เราซึง่น่าจะดีใจกบัตรงนัน้ และไม่ใช่ว่าตายไปก็ช่างไม่เป็นไร ซึ่งสวดมนต์ให้
เขาทุกวนั อธิฐานให้เขาปลอดภยั ให้เขามีความสุข ให้เขาทํางานได้ดี ประชาชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีได้เข้าใจใน
หลกัการทํางาน  
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ฉะนัน้บางครัง้การท่ีเข้าไปดูแล ในพืน้ท่ีมีความกว้างคนมีจํานวนมาก การสญัจรไปมาปกติ การ
เคอร์ฟิวตา่ง ๆ ไมไ่ด้เข้มงวด เพราะวา่คนในภาคใต้เขามีอาชีพในเร่ืองของการเก่ียวกบัการยางพารา เดินทาง
ออกไปกรีดยาง ไปทํามาหากินบ้านไกล กลบับ้านก็มือค่ํา ชาวบ้านต้องไปกรีดยางพาราตอนตี 3 – 4 ถ้าไป
เคอร์ฟิวมากชาวบ้านจะเดือดร้อนมีปัญหาในการทํามาหากิน ซึง่ความรุนแรงจะเกิดเฉพาะในบางพืน้ท่ีทัง้เขต
เมือง เขตป่าเขา เขตชนบท มีทัง้หมดตรงไหนมีช่องว่างก็จะทําตรงนัน้ นีคื้อสิ่งท่ีเป็นความเลวร้ายและทําให้
เราแยกแยะคนร้ายออกมาได้ไมช่ดัเจน เพราะเราไมไ่ด้ห้ามขาด ห้ามคนสญัจรไปมาไมไ่ด้ทกุคนเดินเข้ามาใน
ความปกติ  ทุกคนต้องเสรีภาพ และทุกคนต้องการความปลอดภยั ไม่มีประเทศไหนท่ีทําได้แต่เราทําได้ ผม
ถือวา่เตม็ท่ีแล้ว ฉะนัน้ทกุคนต้องช่วยกนั 

ส่ือต้องระมดัระวงัการเสนอนําข่าว ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านต้องปิดบงั แต่ไม่ต้องไปเผยแพร่ซํา้บอ่ย ๆ
เน่ืองจากการแพร่ซํา้ถือวา่เป็นการเปิดพืน้ท่ีขา่วให้กบัเขา เขาต้องการให้ตา่งชาตรัิบรู้ ต้องการให้คนมากดดั
เจ้าหน้าท่ี กดดนัรัฐ ผมถามกลบัวา่เขาทําอะไรได้มากกว่านีห้รือไม่ในระหว่างนี ้เราจะทําในสว่นของการแบง่
พืน้ท่ีในการใช้กําลงั ในการเสริมสร้างกําลงัลงไปในการเพ่ิมมาตรการด้านการข่าว การดําเนินการด้าน
กฎหมายทัง้หมดถ้าประชาชน เจ้าหน้าท่ีก็ตาย เจ้าหน้าท่ีบาดเจ็บ และยงับอกเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าท่ีบาดเจ็บ
ฉะนัน้ประชาชนจะปลอดภยัได้อย่างไร ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะเกิดการบาดเจ็บล้มตายต้องไปดแูลท่านก่อน เม่ือ
ไปดแูลท่านก็ทําให้เกิดช่องวา่งเพราะเราไปอยูก่บัท่าน ไปอยูท่่ามกลางประชาชนเราก็ใช้อาวธุตา่ง ๆ ได้เต็มท่ี
เขาก็ได้มาปะปนกบัชาวบ้านและเวลาท่ีใช้อาวธุเขาไมไ่ด้นกึถึงหรือระวงัใคร ไมไ่ด้ระวงัเจ้าหน้าท่ี ไมต้่องระวงั
ชาวบ้าน แต่เราต้องระมดัระวงัชาวบ้าน ต้องใช้อาวุธอย่างระมดัระวังถ้าเกิดโดนชาวบ้านอาจจะเกิดการ
บาดเจ็บศนูย์เสียได้ ฉะนัน้ตรงนีถื้อว่าเป็นสิ่งท่ีเราถกูมดัมือไว้ แต่เราทําเต็มท่ีจะมีการสืบ จบักุมดําเนินคดี
ในทนัที ตามหลกัฐานตา่ง ๆ ภายหลงัทัง้สิน้ ถ้าปะทะก็ปะทะกนัไป ขอร้องอยา่งหนึ่งว่าอย่าพยายามเผยแพร่
อะไรท่ีเกินเลยออกไปหรือวิภาควิจารณ์เกินเหตุ ซึ่งวิภาควิจารณ์ออกไปแล้วก็ทําไม่ได้ ทําไม่ได้แบบนัน้ 
อยา่งไรก็ทําไม่ได้ ถ้าจะทําได้ต้องมีการเข้มงวดกว่านี ้ถ้ามากกว่านีป้ระชาชนจะเดือดร้อนเพิ่มขึน้อีก คนท่ีไม่
เดือดร้อนก็มี เราไม่สามารถไปกําหนดได้เฉพาะถนนเส้นนี ้หรือเฉพาะบ้านนี ้บ้านโน่นเข้มงวดไม่ได้ซึง่ต้องมี
การดแูลทัง้พืน้ท่ี วนันีต้้องการอยากจะทําความเข้าใจ   ……………….(มีตอ่) 

ฉะนั้นยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามที่ สําคัญ  คือใช้ทางการเมือง  การทหาร  และการ
ประชาสมัพนัธ์ เราได้เข้าไปช่วยเหลือด้วยผสมผสานกนั การจดัตัง้มวลชน หมู่บ้าน โดยการสร้างแกนนํา
หมู่บ้าน ขดัขวางการปฏิบตัิของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งฝ่ายเราจะใช้ยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั “เข้าใจ เข้าถึง พฒันา” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่งรัดลงไปพฒันาลงในพืน้ท่ี  

เราแบ่งเป็นพืน้ท่ี ท่ีตามความหนกัเบาของสถานการณ์ ถ้าพืน้ท่ีนัน้หนักหน่อยจะใช้วิธีเสริมสร้าง
ความมัน่คง จะใช้กําลงัทหาร ตํารวจ พืน้ท่ีเสริมสร้างการพฒันา ตรงนีถื้อวา่เป็นพืน้ท่ีท่ีเบาลงแล้ว อีกหนึ่งคือ
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พืน้ท่ีท่ีต้องเร่งรัดคือพืน้ท่ีท่ีมีความรุนแรงตรงนีต้้องเร่งการพฒันาเข้าไปให้คนเข้าใจ ให้คนออกมา มาร่วมมือ
กนัในการท่ีจะพฒันา 

วนันีเ้ราจดัภาพยนตร์ไปแล้วทกุเร่ืองทกุอย่างใช้เวลาไปนานพอสมควร ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาท่ี 2  ตรง
นีก็้ 2 เหมือนกนั ระยะท่ี  1 คือ ปรับปัญหา ระยะท่ี 2 ปรับดําเนินการ ระยะท่ี 3 เตรียมสง่ตอ่กําลงัพืน้ท่ีให้กบั
กําลงัปกต ิเหมือนกบัการปฏิรูปท่ียงัไปตอ่ไมไ่ด้  

ฉะนัน้ต้องใจเย็น ทําอย่างไรให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียน้องลง ทําอย่างไรจะไม่เจ็บไม่ตาย ทัง้
ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีเพราะคนเหลา่นีมี้ชีวิตจิตใจ และไปถามคนทําว่า ทําไมวนันีใ้นเม่ือต้องการท่ีจะแยก
ดินแดน อ้างศาสนา ทําไมคนไทยมสุลิมตายมากขึน้เร่ือย ๆ ฉะนัน้คนท่ีทําเขาไม่ได้สนใจว่าเป็นศาสนาใด
ทัง้สิน้ สําหรับคนท่ีกําลงัทําอยูนี่ ้ผมคดิวา่จะอยูแ่บบนีไ้มไ่ด้สิง่ท่ีเกิดขึน้ต้องได้รับการแก้ไข    

ขณะเดียวกนั บางสว่นได้หลบหนีข้้ามไปฝ่ังประเทศเพ่ือนบ้าน มีทัง้ป่า-เขา ลํานํา้ ข้ามไปง่ายมากซึ่
กําลงัจะเร่งรัดว่าจะทําอย่างไร จะสามารถสร้างรัว้ขึน้มาได้หรือไม่หรือติดเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ในการดแูล
ชายแดนชายในทุก 5,600 กิโลเมตรยังคงใช้ทหาร ใช้สายตาเจ้าหน้าท่ีในการเฝ้าติดตามระมัดระวังอยู่
ตลอดเวลา เพราะใช้งบประมาณท่ีสงูซึง่ร่ัวไม่มีควรจะเห็นใจในการทํางานบ้าง เขาได้เส่ียงชีวิตให้ท่านทกุวนั
แตท่ัง้หมดทหารทํางานอยู ่80,000 ตอ่วนั ตามชายแดนทัง้หมด ทัง้ตํารวจ ข้าราชการพลเรือน ประชาชนท่ีอยู่
ในพืน้ท่ี ท่ีมีความเส่ียงนัน่คือคนไทยทัง้สิน้ไทยพทุธบ้าง ไทยมสุลมิบ้าง 

ในส่วนของการพดคุยสันติภาพู  ท่ีผ่านมาได้มีการพูดคุยไปตามลําดับทัง้ทางความลับ ทาง
เปิดเผย           พอเปิดเผยมากเข้าไมไ่ด้เราจําเป็นจะต้องมีการเตรียมการสร้างความพร้อมให้มากขึน้กวา่เดมิ 
อนัแรกคือ ต้องสรรหาว่าใครท่ีจะมาพดูคยุกบัเรา คือต้องเป็นผู้ นําขบวนการท่ีแท้จริง ถ้าไม่แท้จริง คือจะต้อง
ไปรวมทกุกลุ่มมาให้ได้ ไม่ใช่กลุ่มนีใ้หญ่แล้วมาคมุกลุ่มเดียว ซึง่กลุ่มเล็กก็มีศกัยภาพ ซึ่งทําคนละมากบ้าง 
น้อยบ้าง พอกลุม่ใหญ่มาพดูคยุ กลุม่เลก็ก็ต้องการยกระดบัตวัเองขึน้มาบ้าง ให้มีการเข้าร่วมการพดูคยุ  

ฉะนัน้ท่ีผ่านมามีหลายกลุ่มท่ีทํา เรามีข้อมูลอยู่ทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการปะทะ มีการจับกุม มี
หลกัฐาน วนันีจ้ะทําอย่างไรให้เกิดการรัดกมุขึน้ ทําอย่างไรจะรวมกนัได้และมาพดูคยุกนัในทุกมิติ ไม่ว่าจะ
เร่ืองของการพฒันา เร่ืองของอิฐ ดนิ  เร่ืองกฎหมาย เร่ืองท่ีไมเ่ป็นธรรมทัง้หมด เราตัง้ทํางานไว้หลายคณะ ซึง่
ต้องไปเร่งในการพดูคยุ ทัง้นี ้สํานกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) กําลงัเร่งดําเนินการ ถ้าเรารีบร้อน
พดูคยุกนัไปแล้วจบไปแล้ว  3 – 5 ครัง้ ต้องจบไปแล้ว ไมมี่ทางเป็นไปได้ ทัง้โลกเป็นแบบนี ้เขารบกนัมาหลาย 
10 ปี ในประเทศอาเซียนก็มี ถึงแม้จะมีการเจรจากนัไปแล้วเพราะว่าทกุอย่างต้องเป็นขัน้เป็นตอน ทกุอย่าง
ต้องใช้เวลา ทกุอยา่งเขาไมไ่ด้มีระเบียบวินยัเหมือนเรา ผมสัง่คนเดียวทัง้กองทพั  
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ฉะนัน้ต้องฟังคําสัง่ผม แต่ฝ่ายโน่นไม่ได้มีการสัง่คนเดียว สัง่หลายคน หลายกลุ่ม ถือว่าเป็นการสัง่
แบบขาดตอน สัง่แบบเปิดคืออ้างว่าไปทําร้ายตรงนัน้ตรงนี ้สัง่ให้ไปทําร้ายมากท่ีสดุคือการสัง่แบบนีท่ี้ไหนก็
ได้ ซึง่ผมสัง่แบบนัน้ไม่ได้ ผมต้องสัง่แบบพืน้ท่ีแบบนี ้แบบนัน้ วางกําลงัแบบนีใ้ช้ยทุธวิธี ยทุธศาสตร์เข้าไป
แบบนี  ้พัฒนาเข้าไปแบบนี  ้วันนีเ้ราได้ใช้ยุทธศาสตร์การเมืองกับการทหารไปสร้างความเข้าใจ มี 9 
ยทุธศาสตร์ท่ีทําซึง่เป็นยทุธศาสตร์ของ สมช. ได้ทํามาตัง้แตปี่ 2555 ทํามาโดยตลอดทัง้ 9 ยทุธศาสตร์ ไม่ใช่
บอกแตว่า่ทหารใช้แตอ่าวธุ  

ทหารมีความรู้มาก เน่ืองจากต้องคิดมากกบัเขา รู้ว่าต้องคิดแบบไหน ทํางานแบบใด ทัง้การพฒันา
การเมืองการทําความเข้าใจ การพดูคยุหาทางออก ซึง่ทหารเป็นคนท่ีเสนอไป ถ้าเราต้องการจะใช้กําลงัอย่างเดียว 
ต้องการจะใช้งบประมาณอยา่งเดียว ผมจะเสนอให้บคุคลมาร่วมกบัเราหรือไม ่ถ้าแบบนัน้ทหารต้องทําเอง  

สว่นวนันี ้มีทัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล ศนูย์อํานวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
(ศอ.บต.)  กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน  (กอ.รมน.) มีทัง้กระทรวง ทบวง กรม 3 แบ่งงาน 20 
กระทรวง ท่ีเก่ียวข้องมี 3 แห่งลงมา 3 ระดบัลงมาตัง้แตน่โยบายขบัเคลื่อนทัง้ผู้ปฏิบตัิ ทัง้หมดนีท้หารได้ออก
ความคิดทัง้นัน้ คิดให้การเมืองมาทําการทหารเราคิด ไม่ใช่ให้ทหารมาทําการเมือง น่ีคือสิ่งท่ีผมอยากจะพดู
ให้พวกเราเข้าใจ ถ้ามากดดนัมากว่าทําไม สู้กันมากมีการบาดเจ็บล้มตาย ถ้าพดูคยุกนัเร็วจะสามารถเลิก
เหตกุารณ์นีเ้ร็วซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นการต่อสู้ ด้วยยุทธศาสตร์ชาติพนัธุ์ เขาใช้ยทุธศาสตร์ชาติพนัธุ์มา
ตอ่สู้  

บางคนบอกวา่ทําไมไมนํ่ามาตรา 66/23 ซึง่เราก็มี ม. 21 ซึง่บออกกฎหมายมาให้แล้ว กลบัมาเข้ารับ
การอบรม 6 เดือนและกลบัไปเป็นทํางานก็ยงัไม่เห็นมา ตา่งกนัเพราะแตล่ะภาคจะใช้ไม่เหมือนกนั ใช้ในการ
เคล่ือนไหวในการตอ่สู้ ก็จะเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง ซึง่ทาง คสช. กําลงัคิดหาลูท่างทกุอย่าง  เช่นโครงการนําคนกลบั
บ้าน หลายต่อหลายเร่ืองท่ีทหารคิดแต่ต้องไปขอความร่วมมือ ไปขอระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนทัง้
พลเรือนหลงัจากเห็นชอบแล้วนํากลบัไปทํา ไมใ่ช่ทหารไปสัง่อะไรก็ได้ 

ฉะนัน้ วนันีจ้ะขอกําลงัใจบ้างและขอให้ทุกคนเฝ้าระวงัให้ความร่วมมือเสียสละความสะดวกสบาย
และต่อต้านผู้ ท่ีจะมามีอิทธิพลมาแซงอยู่ในทุกชุมชน นอกจากเร่ืองแยกดินแดน ยงัมีเร่ืองของผิดกฎหมาย 
เร่ืองของปัญหาแทรกซ้อน ยาเสพติด แรงงานตา่งด้าว ผลประโยชน์ นํา้มนัเถ่ือนและอีกมากมาย ฉะนัน้คนที
อยู่ร่วมกันเป็นหมู่มากก็จะร่วมกัน ฉะนัน้วันนีท่ี้น่าเป็นห่วงคือชาวไทยมุสลิม ซึ่งถูกทําร้ายมากย่ิงขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปอยู่ในท่ีชมุนมุ เช่น ตลาด ซือ้ของแต่เดิมบอกว่าสู้ เพ่ือชาวมสุลิม ทําไมวนันีมี้มสุลิมถึง
ตายด้วย จะมาบอกวา่เป็นเจ้าหน้าท่ีทําคงไมเ่กิดประโยชน์ เพราะไมท่ราบวา่จะต้องทําไปทําไม มีแตต้่องการ
ให้ทกุคนปลอดภยั ต้องการท่ีจะพฒันาทกุด้านการศกึษาต้องการให้ได้เรียนรู้ อยากให้มีงานทํา เพราะทกุคน
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คือคนไทย ไม่ใช่คนชาติอ่ืนเลย ศาสนาคนละศาสนาซึ่งตรงนีไ้ม่ได้เป็นอะไร อยู่กนัได้ ในกรุงเทพมหานครก็
อยูก่นัได้ 

  ด้านสังคมจิตวิทยาและส่ิงแวดล้อม  2 เดือนท่ีผ่านมา ได้รับเร่ืองการแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้อง
ทกุข์ประชาชน คสช. ได้รับเร่ืองราวการร้องเรียนของประชาชนเป็นจํานวนมาก ประมาณ 20,000 กว่าเร่ือง 
เร่ืองเล็กเร่ืองน้อยเป็นหม่ืนเร่ือง ซึง่ได้สง่กลบัไปให้แตล่ะกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ไม่ใช่ คสช. แก้ไขเอง คสช. สัง่
ให้ไปแก้ไข แต่ก่อนไม่ค่อยรับ ไม่ค่อยฟังเขา ถือว่ามาก็จะกลบัเอง ทําแบบนัน้ไม่ได้ จึงต้องตัง้ศนูย์รับเร่ือง
ร้องเรียนและส่งกลบัไปกระทรวงไหน ถ้าทําไม่เสร็จต้องรายงานมา ฉะนัน้ถึงแก้ไขได้ น่ีคือการรักษาการณ์
เป็นปกติ และได้แก้ไขปัญหาให้แล้วสว่นใหญ่ประมาณร้อยละ 86 อยู่ระหว่างดําเนินการอีก 3,000 กว่าเร่ือง 
ใน 20,000 เร่ือง และพยายามจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบตลอดเวลา 

คสช. เหน็ชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ในเร่ืองกาํหนดให้สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์
อัลคิลไนโตรท์ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ตามท่ีคณะกรรมการ
ป้องกนัการใช้สารระเหยเห็นชอบ ได้กําหนดสารระเหยในกลุ่มนีจํ้านวน 6 รายการ ซึง่เป็นส่วนประกอบของ
ยาท่ีใช้มอมเมาเยาวชน เกิดอนัตรายตอ่ร่างกาย ทําให้เกิดโรคต้อหิน ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ เม็ดเลือด
แดงผิดปกติ ภาวะโลหิตจาก ระบบภมูิคุ้มกนัผิดปกติ เป็นต้น และอาจรุนแรงถึงขัน้เสียชีวิต นอกจากนี ้ได้สัง่
การให้กระทรวงพาณิชย์และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไปพิจารณาถึงมาตรการควบคมุสิ่งเสพติดอ่ืน ๆ ท่ีมอม
เมาเยาวชน ซึ่งได้รับการร้องเรียนมาเป็นจํานวนมากพอสมควร ทําให้เกิดปัญหาสงัคมท่ีปัจจุบนัยังไม่มี
กฎระเบียบ กฎหมายในการควบคุม เช่น บารากู (baraku) แพร่หลายเป็นจํานวนมาก ทัง้นี ้ติดกันมากซึ่ง
อนัตรายทัง้สิน้ เหล้าป่ันท่ีจําหน่ายโดยใช้รถเข็น ตามตอก ซอก ซอย ตอนนีเ้จ้าหน้าตํารวจและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ต้องไปดแูล ให้ว่าถกูหรือผิดกดหมาย ไม่อย่างนัน้สงัคมจะยํา้แยอ่ยูแ่บบนี ้จะบอกวา่ผมไปทําลา
ความสขุ ซึง่ไม่ใช่ ความสขุนัน้ถือว่าเป็นความทกุข์สําหรับคนอ่ืน กบัพ่อแม่ กบัตวัเอง ผมว่าไม่ใช่ความสขุท่ี
แท้จริง  เป็นต้น 

เร่ืองการจัดระเบียบสังคม ในเร่ืองพืน้ท่ีค้าขาย ตลาดแผงลอย คิวรถตู้  รถจักรยานยนต์ 
ขอขอบคณุพอ่แมพ่ี่น้องประชาชนท่ีมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือและเสียสละประโยชน์สว่นตน บางคนบอก
ว่าจะเกิดได้หรือไม่ อย่างไรต้องเกิดขึน้ได้ ถ้าท่านให้ความร่วมมือ วันนีเ้กิดได้เพราะท่านกลัวกฎหมาย 
สําหรับวนัข้างหน้าท่านไม่กลวักฎหมายคงไม่เกิด ท่านต้องฝึกฝนตวัเองให้เกิดการเช่ือฟังกฎหมายอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งต้องมีคณุธรรมจริยธรรม ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ สิ่งนีน้่าจะยัง่ยืนได้ เรา
เร่ิมต้นให้จะให้เราบงัคบัท่านไปตลอดหรือไม ่

วนันีอ้ยากจะขอให้ช่วยกันทําตามกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีก็ต้องทํางานให้เต็มท่ี ใช้ไปกับหลกัเมตตา
ธรรมด้วย สงัคมจะได้ไมวุ่น่วาย ไมเ่สียหายไปจากอนาคต   ในสว่นของการประกอบอาชีพ การมีรายได้ ผมยํ ้
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ไปแล้วว่าจะทําอะไรก็ตาม ต้องไม่ให้พ่อแม่พ่ีน้องนัน้ได้รับความเดือดร้อน มีผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ 
หลกัของคนยากจน คําว่ายากจน ผมไม่ได้ดถูกูว่าท่านจน ผมเข้าใจคําว่ายากจนจําเป็นต้องใช้ เป็นศพัท์เพ่ือ
จะได้นําไปสู่พัฒนา ผู้ ท่ีมีรายได้น้อย ผู้ ท่ีเข้าไม่ถึงทรัพยากรอย่างทั่วถึง ด้อยโอกาส คสช. พยายามท่ีจะ
ปรับแก้เร่ืองเหลา่นีม้าโดยตลอด 

ขณะนี ้คสช. ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบญัญตัิรวม 12 ฉบบั ท่ีจะเสนอเข้าสู ่สนช.ได้ทนัทีท่ีมี
การเปิดประชุมสภา เช่น ร่าง พรบ. การกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญ ตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 เพ่ือให้ข้าราชการซึง่เป็นสมาชิกกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ(กบข.) สามารถ
กลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญข้าราชการเพ่ือช่วยเหลือลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ข้าราชการและผู้ รับบํานาญ   ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. ในการดํารงชีวิตในระยะยาว ร่างพระราชบญัญัติ
ประกันสงัคม แก้ไขให้ขยายขอบเขตการบงัคบัใช้ให้ครอบคลมุลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ร่าง พรบ. 
การคุ้ มครองคนไร้ท่ีพึ่ง โดยให้มีคณะกรรมการคุ้ มครองคนไร้ท่ีพึ่ง เพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทาง
ดําเนินการให้ความคุ้มครองคนไร้ท่ีพึง่และให้จดัตัง้สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง เพ่ือช่วยเหลือผู้ ท่ีเดือดร้อนและ
ดแูลคนไร้ท่ีอยูอ่าศยัและไมมี่รายได้เพียงพอแก่การยงัชีพ เป็นต้น 

เร่ืองการศึกษา จากข้อร้องเรียนถึงระบบประเมินคุณภาพการศึกษาของ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา คสช. ได้ขอความร่วมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) ให้ชะลอการประเมินตวับง่ชีร้อบท่ี 4 ไปพลางก่อน ซึง่ สมศ.เห็นด้วย และ
ให้มีการทบทวนกระบวนการ มาตรฐานตวัชีว้ดัการประเมินคณุภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกบับริบทของ
การศึกษาไทย กลุ่ม ประเภท คุณลักษณะของแต่ละมหาวิทยาลัยท่ีมีความแตกต่างกัน ไม่เป็นภาระครู
อาจารย์ท่ีต้องเสียเวลาการเตรียมการสอนไปทางด้านธุรการ โดยนําเสนอข้อปรับปรุง แนวทางแก้ไขเข้า
คณะรัฐมนตรี เม่ือมีการจดัตัง้รัฐบาลเพ่ือพิจาณาอนมุตัก่ิอนการประเมินครัง้ตอ่ไป 

ประเดน็อ่ืน ๆ ที่ประชาชนให้ความสนใจ   

ผมไปท่านก็ตอบกลบัมา บางครัง้ผมพดูไปมากท่านก็ตอบกลบัมา 2 -3 เท่า สว่นใหญ่ให้คําแนะนําติ
ตงิวิภาควิจารณ์  พอสมควรตรงนีผ้มรับได้  

ส่ือ  ขอขอบคณุสมาคมส่ือท่ีช่วยกนัสร้างความเข้มแข็งและจริยธรรมให้กบัองค์กรส่ือด้วยกนั คสช. 
ไม่ได้มุ่งหวังจะปิดกัน้ เพียงแต่ขอร้องให้อยู่ในกฎกติกา มีจรรยาบรรณกันบ้าง และปรับปรุงคุณภาพ 
วิสยัทศัน์ของส่ือทกุประเภท เพ่ือช่วยกนัลดความขดัแย้ง และเราเป็นคนไทยด้วยกนับ้าง ถ้าหากมากลา่วหา
ในทางเสียหาย เดก็ไมเ่คารพนบัถือกนัซึง่จะเกิดความเสียหาย ต้องให้เกียรติซึง่กนัและกนั จะวิพากษ์วิจารณ์
ไปพอสมควร ผมขอขอบคณุทกุคน 
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การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เกรงว่าจะไม่เข้าใจอีก การดําเนินการต้องใช้เวลา ในขัน้ตอน
มากมายกว่าจะสําเร็จ วนันีอ้นมุตัิยทุธศาสตร์ไปล่วงหน้าหลายปี เพราะไม่ได้ทําล่วงหน้าภายใน 3 วนัเสร็จ 
ฉะนัน้การทําโครงสร้างพืน้ฐานจะต้องใช้เวลาหลายปี ใช้งบประมาณจํานวนมาก จึงวางแผนงานให้ดี ฉะนัน้
บางคนบอกวา่ ออกมามีราคาท่ีแพงกวา่เดมิ ของเดิม ของเก่า ซึง่ทําให้คนทํางานเกิดความท้อแท้ จะทําอะไร
ก็มีปัญหาทัง้หมด ต้องคอยดูเขาเพียงแต่พูดเพียงแต่อนุมตัิหลกัการไว้ ยงัไม่ได้เงินเลย ไปดูว่าแผนงานท่ี
ออกมาดีหรือไม่ เป็นอนาคตของชาติหรือไม่ สามารถจะพฒันาขึน้ได้หรือไม่ ไปดตูรงมมุนัน้ดีกว่า ซึง่ต้องทํา
ตอ่ไป 

เร่ืองของวางแผนงานระยะเวลา  ระยะสัน้ ระยะยาว ในการก่อสร้าง ขัน้ตอนการดําเนินงาน          
การจัดซือ้จัดจ้าง การร่าง TOR ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ซึ่งต้องทําทัง้หมดใช้เวลา
พอสมควร เงินยงัไม่มีซึง่จะใช้ตรงไหนว่ามาอีกครัง้ อนัไหนใช้งบประมาณได้ อนัไหนจะกู้  กู้แล้วไม่เกินกรอบ
หนีส้าธารณะหรือไม ่ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีใหญ่ ผมคงไมทํ่าอะไรท่ีง่าย ๆ พอแล้วเสร็จ คงต้องให้มีความโปร่งใส  

ทัง้นี ้ต้องมีการวางแผนให้มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยง ทัง้ทางบก ทางนํา้ และทางอากาศ โดยเฉพา
อย่างยิ่ง การขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางถนน ทางราง ทางนํา้ ท่าเรือ ทางอากาศ และอื่น ๆ สะดวกทัง้ทา
บ้านเราและตา่งประเทศ   

เร่ืองการขนส่งสินค้า การเดินทาง การเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า การขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ ให้เกิดเป็น
ระบบและโครงข่าย (network) ในการคมนาคมของประเทศ และประเทศเพ่ือนบ้าน และประชาคมอ่ืน ๆ ใน
อาเซียน และขยายวงกว้างออกไปในกลุ่ม Asia-Pacific ในอนาคต  สําหรับการลงทุนแบบให้เปล่าจาก
ตา่งประเทศ           ยงัไม่ได้ไปตกลงกบัใคร ยงัไม่ได้ตกลงกบัใครซกัคน ซึง่ได้วางแผนอย่างเดียวและได้
อนมุตัแิผนไปเท่านัน้   

ระบบรถไฟทางค่และทางอากาศู  มีอยู่ 2 ประการ ว่าจะทําอย่างไรจะเกิดประโยชน์ให้มากท่ีสดุ
กับสิ่งท่ีเรามีอยู่แล้วเดิม คือ ระบบรางรถไฟขนาด 1 เมตร ซึ่งมีมาตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 5 และมีสนามบิน
สวุรรณภมูิสร้างใหม่  ดอนเมืองสร้างเดิมปรับปรุง  อู่ตะเภาสร้างไว้ตัง้แต่สมยัท่ีมีสงคราม  3 สนามบินเราใช้
ประโยชน์เต็มท่ีแล้วหรือไม่ การเช่ือมต่อ ขยาย ระบบรถไฟฟ้าจะต้องเช่ือมโยงตรงไหน  แอร์พอร์ตลิงค์ใช้
ประโยชน์ได้ไม่เต็มท่ีจะทําอย่างไรจะต้องค่อยวางแผนในภาพรวม มองภาพการท่องเท่ียวในประเทศอ่ืน ๆ 
ด้วย ระยะต้นจะต้องไปไหนก่อน ไปภาคตะวนัออกก่อนไหม เช่น พทัยา ชลบรีุ และภาคตะวนัออก  

สําหรับเร่ืองการท่องเที่ยวซึง่ต้องไปสมัพนัธ์กบัสนามบินภาคตะวนัออก ต้องมีรถไฟฟ้ามีรถขนส่ง
ให้เกิดความสอดคล้อง ถ้าไปวางแบบนีก็้ไปไม่ได้ ซึ่งเร่ิมต้นตรงไหนไม่ได้ซกัท่ี ฉะนัน้วันนีไ้ด้ให้กระทรวง
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คมนาคมไปปรับแผนให้สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว ใช้งบประมาณอย่างประหยดั มิฉะนัน้ก็จะไม่เกิด
ความเช่ือมโยงตอ่เน่ืองในทกุภมูิภาคในโอกาสตอ่ไป  

การซอ่มแซมและการเพิ่มเส้นทางรถไฟรางคูข่นาด 1 เมตร ยงัคงมีความจําเป็น เน่ืองจากในปัจจบุนั
อาเซียนยงัคงมีใช้การอยู่ แต่ในอนาคตทุกประเทศก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปใช้งานรางขนาด 1.435 เมตร 
ดงันัน้ แผนงานของ คสช. จะมีทัง้ซอ่มแซมรางเดิม 1 เมตร จดัทําเพิ่มเติม เป็นทางคู ่1 เมตร และจดัทําใหม ่
ขนาด 1.435 เมตร ในเส้นทางท่ีจําเป็น เพ่ือเตรียมการเช่ือมต่อกบั จีน อินเดีย สายใต้ ตะวนัออก ตะวนัตก 
ครัง้ตอ่ไปต้องถึงกนัทัง้หมด  

วนันีไ้ด้มีการพดูคยุหารือกบัประเทศรอบ ๆ บ้าน เขาเห็นด้วยและชอบด้วยกนั บางคนบอกว่าทําไม
ไปสร้างซุ่ม 4 ซุ่ม 5 จะมีผลประโยชน์หรือไม่ ซึ่งในอนาคตต้องมี วนันี ้1 เมตรต่อจากท่ีสร้างสมยัรัชกาลท่ี 5          
มาก่อน ผมยงัไมเ่ห็นความก้าวหน้าท่ีเกิดขึน้ไมพ่ฒันามานานมากแล้ว  

ฉะนัน้เราจะให้ทําทางคู่กับทาง 1 เมตรเดิม เข้าใจหรือไม่ ว่านีเ้รียกว่ารถไฟทาง 1 เมตร ส่วนทาง
เด่ียวคือ เส้นเด่ียว ทางคูมี่ 2 จงึเรียกกนัไปกนัมาตอ่ไปนีใ้ห้เข้าใจตรงกนัว่ารถไฟทางคู ่เพราะถ้าเราไม่พฒันา 
อนาคตเรายงัคงใช้ 1 เมตรไปเร่ือย ๆ หัวจกัรก็จะไม่สร้าง อนาคตต่อไปก็ใช้แต่อาเซียนหมดเขาก็เลิกผลิต 
แพง และบรรทกุสินค้าได้น้อย วิ่งช้า ฉะนัน้เราต้องมีแผนจะขยายเป็น 1.435 ส่วน 1 เมตรก็ทําไปก่อน ซ่อม 
สร้างไปก่อนเฉพาะเส้นท่ีจําเป็น ขนสินค้า ขนคนท่ีมีรายได้น้อย แต่ต้องดีขึน้ รถจักรต้องใหม่ขึน้ โบราณ
แบบเดิมไม่ไหว ทกุคนทนไม่ได้ แตบ่อกว่าราคาแพงไปซึง่เราเองก็ผลิตไม่ได้ คสช. ได้ติดตามการดําเนินการ
พฒันาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจตา่ง ๆ มาอยา่งตอ่เน่ือง  

ขอขอบคณุคณะกรรมการ ผู้บริหาร ทัง้ชดุท่ีแล้วท่ีเปิดทาง เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขปรับปรุง และชดุ
ใหมท่ี่มีความตัง้ใจ ทุ่มเทเดนิหน้าพฒันารัฐวิสาหกิจให้สามารถบริการประชาชนได้อยา่งเต็มท่ี ของบางอย่าง
เป็นปัญหามาเป็น 10 ปี วันนี  ้3 เดือนต้องแก้ไขได้ ต้องใจเย็น ใจร้อนมากจะเสียหาย วันนีกํ้าลังอยู่ใน
แผนพฒันากิจการ เกิดประโยชน์กบัสว่นรวมและประเทศชาติ ซึง่ขณะนีรั้ฐวิสาหกิจตา่ง ๆ อยู่ระหว่างพฒันา
แผนการฟืน้ฟูกิจการ การพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เช่น การ
รถไฟไทยได้เร่งพฒันาปรับปรุงในเร่ืองระบบความปลอดภยัให้กบัผู้ โดยสาร การยกระดบัคณุภาพการบริการ 
การบริหารจดัการหนีส้ิน การใช้ทรัพยากร สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ท่ีดินของการรถไฟ ไม่พดูกนัว่า
จะต้องทําอยา่งไรกนัตอ่ไป เป็นต้น 

สําหรับเร่ืองสิทธิประโยชน์ของข้าราชการการเมืองนัน้ คสช. ไม่ได้มุ่งหวงัจะยกเลิกแต่ประการใด 
เพียงแตอ่ยากให้มีการปรับให้เหมาะสมใกล้เคียงกบัระบบราชการ มีบําเหน็จบํานาญ มีอายรุาชการ มีการทํางาน 
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มีตวัคณูตวัเลขลองนํามาคิดกนัด ูให้เกิดความเป็นธรรมจะได้ลดประเด็น แห่งปัญหาความขดัแย้ง ตรงนีค้งต้อง
หารืออีกครัง้หลงัจากท่ีมีรัฐบาลแล้ว ไมค่ดิจะไปยกเลกิอะไรทัง้สิน้ เพียงจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 

เร่ืองการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน วนันีใ้ครท่ีไปเรียกร้องอยู่กรุณาเลิกไป ต้อง
จบักุมเพิ่มไปเร่ือย ๆ พวกท่ีไปเรียกร้องผลประโยชน์ เรียกร้องค่าคุ้มครอง ไม่ควรมีโดยเฉพาะในช่วงนี ้ถ้า
ทหาร ตํารวจ จะจบัก่อนใคร ให้ทกุคนระมดัระวงัให้ดีอยา่ให้เขาไปหลอกอีก 

ผมขอขอบคณุทุกกําลงัใจ ทุกคําติชมของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนและสื่อต่าง ๆ วนันีผ้มช่ืนใจ แทน 
คสช. ทกุคน ช่ืนใจแทนคนไทยทกุคน ช่ืนใจแทนข้าราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ ท่ีร่วมมือกนัทําหน้าท่ี เรา
พยายามจะเดินหน้า เร่ืองปฏิรูปแก้ไขความเดือดร้อน ให้เป็นไปตาม road map ท่ีวางไว้ ขอให้พวกเราคน
ไทยทกุคนได้ร่วมกนัเดินหน้าการปฏิรูปประเทศไทย เพ่ือนําพาความผาสกุกลบัมาสู่ประชาชนคนไทยทกุคน
โดยเร็ว 

เร่ืองที่ น่ายินดีในระยะเวลาอันใกล้นี ้คือ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหน่ึง ใน 12 สิงหาคม 2557 คสช .
และหน่วยงานเก่ียวข้องจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในห้วงระหว่างวันท่ี 9 - 12 สิงหาคม  ณ พระลาน
พระราชวงัดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) และท้องสนามหลวง ขอเชิญชวนพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนชาวไทย
ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกนั  โดยกิจกรรม ประกอบด้วย  

 1.     กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
     1.1     จดัสร้างพระพทุธรูปประจําพระชนมวาร 12 สงิหาคม 2557-12 สงิหาคม 2559                  
           ครบ 84 พรรษา 
  1.2      พิธีเจริญพระพทุธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพ่ือถวายพระพรชยัมงคล สงิหาคม 2557                 
           ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
    1.3      พิธีเจริญพระพทุธมนต์ นวคัคหายสุมธรรม และปฏิบตัธิรรมทัว่ประเทศ ระหวา่งวนัท่ี 8-12  
          สงิหาคม 2557 
2.       การจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรต ิในวนัท่ี 5 10 11 สงิหาคม 2557 
3.       การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนอัมพร และลานพระราชวงัดุสิต ในวันท่ี 9-10 

สงิหาคม     2557 
4.       พธีิจุดเทยีนถวายพระพรชัยมงคล ในวนัท่ี 12 สงิหาคม 2557 
5.       การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตใินส่วนภมิภาคู  ในวนัที 12 สงิหาคม 2557 
6.       ในช่วงเช้าจะเป็นการลงนามถวายพระพรใน 12 สิงหาคม 2557 
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           ขอบคุณ สวสัดีครับ วนันีใ้ช้เวลาค่อนข้างมากซึ่งมีหลายเร่ืองท่ีอยากจะทําความเข้าใจกับทุกท่าน 
ส่วนใหญ่ผมพดูคนเดียวในรายการคืนความสขุให้คนในชาติ แต่ท่านตอบสนองผมมามาก ตามส่ือ ตามคํา
บอกเลา่ ตามจดหมาย ผมอา่นทกุคน อา่นทกุหลายและได้นํามาตอบท่าน ถือวา่เป็นการถือสาร 2 ทาง  

ขอขอบคณุในความร่วมมือร่วมใจ ขอบคณุในคําอวยพร อยา่งไรก็ตามเรายงัคงมีปัญหา มีงานท่ีต้อง
แก้ไข ต้องช่วยกนัทําอีกตอ่ไปมากมาย ขอให้ทกุคนมีความสขุ สวสัดีครับในวนัหยดุราชการ สวสัดี 

 
                       -------------------------------------   

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนการประชาสมัพนัธ์ สํานกัโฆษก 


